



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 2 ธันวาคม 2560

เรื่อง

1. รัฐมนตรีเศรษฐกิจ'พิต'ขีดเส้น3เดือนเห็นผลงาน
2. 'เกษตร' ชงแผนดูแลชาวสวนยางเข้ากรม.
3. คสช.อ้างอาวุธโกตี๋ยึดปลดล็อกกรมต.ใหม่ลุยงานทันที...
4. 'กฤษฎา'เกาะตีดน้ำท่วมใต้ สั่งประสานมท.ช่วยเกษตรกร
5. ส่อเค้าเมินปลดล็อก ตู๋ซัดพวกฉวยโอกาสสุ่มไฟ..
6. ป้อมพระสุเมรุ: "กรม.ตู่5"สูตรผสม"ไฮโปรไฟล์-ไฮโปรพิต"
7. ยึดปลดล็อก ป้อมซี้มีป่วน บิ๊กตู่ฉะ2ค่ายหวังแค่อำนาจ
8. ระวางสัญญาณขาลง!
9. ลั่นไม่ปลดล็อกบิ๊กป้อมอ้างกลุ่มคนเริ่มเคลื่อนไหว
10. สยามธุรกิจ: กรม.ใหม่
11. รัฐบาลที่เราเลือกได้..!?!
12. นายกฯสั่งแจงปัญหาหายาง

สื่อ

- กรุงเทพธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
ข่าวสด  
โพสต์ทูเดย์  
ไทยโพสต์  
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
แนวหน้า  
สยามธุรกิจ  
สยามธุรกิจ  
ข่าวสด

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : รัฐมนตรีเศรษฐกิจพิตชี้ตลาดสินค้า3เดือนเห็นผลงาน

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 10663 หน้า : 1 (ข่าว) ,4

# รัฐมนตรีเศรษฐกิจ‘พิต’ ชี้ตลาด3เดือนเห็นผลงาน

**กรุงเทพธุรกิจ ● รมต.เศรษฐกิจใหม่ เข้ากระทรวง**  
วันแรก “กฤษฎา” แจงเรืงนำจัดการสต็อกยาง 1 แสนตัน  
ให้หน่วยงานรัฐใช้ ไม่เทขาย ชี้ตลาด 3 เดือนต้องมี  
ผลงาน รมว.พลังงาน ชู 4 ภารกิจด่วน เรืงสรุปเปิดประมูล  
ปิโตรเลียมหมดอายุ 2 แหล่ง เตรียมถกทุกภาคส่วน  
เกี่ยวข้อ กอนชง ครม ชี้ขาด “ไพรินทร์” แจงเรืงผลักดัน  
โครงสร้างพื้นฐานรับอีอีซี “สุวิทย์” มุ่งเชื่อมไทยแลนด์ 4.0  
ขณะ “วีระศักดิ์” พร้อมลุยคลินิกท่องเที่ยว

วานนี้ (1 ธ.ค.) เป็นวันแรกที่รัฐมนตรีใหม่  
“กรม.ประยุทธ์ 5” เดินทางเข้ากระทรวงที่สังกัด หลัง  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระ  
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่

## อ่านประกอบ

### 3 รัฐมนตรีเข้าทำเนียบวันแรก

12

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนนโยบาย  
จะแบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจหลัก ให้กับรัฐมนตรี  
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ  
คนละ 2 กลุ่มงาน โดยนายลักษณ์ วจนานวัช รับผิดชอบ  
เรื่องผลผลิต และการตลาด ส่วนนายวิวัฒน์  
คล้ายกัธ มอบหมายให้ดูแลขั้นตอนการผลิต และ  
เกษตรทฤษฎีใหม่

ทั้งนี้ การดำเนินงานช่วง 3 เดือนแรกจะเน้น

อ่านต่อหน้า 4

## ต่อจากหน้า 1

### รัฐมนตรี

สานต่อนโยบายหลักของกระทรวง  
เกษตรฯ เพื่อนำมาขยายผลให้มากขึ้น  
ส่วนนโยบายด้านใดที่ยังมีข้อโหว่  
จะเรืงปรับปรุง รวมทั้งเรื่องปัญหา  
ยางพาราที่ค้างอยู่ในสต็อก 1 แสนตัน  
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย  
กรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่จังหวัดสงขลา  
ได้เห็นชอบให้เรืงแก้ไขปัญหาเรืงด่วน

ภายใน 3 เดือน โดยให้นายงพาราที่อยู่  
ในสต็อก ไปใช้ในหน่วยงานรัฐให้มาก  
ขึ้น และไม่เมินนโยบายที่ค้างสต็อก  
มาขายแข่งในตลาดอย่างแน่นอน

เป้าหมายในการรับตำแหน่งครั้งนี้  
คือ ต้องการจะดูแลเกษตรกรให้เดือดร้อน  
น้อยที่สุด ในเรืงทำการเกษตรแล้วขาย  
ไม่ได้ ราคาตกต่ำ ซึ่งโชคดีที่มีรัฐมนตรี  
ช่วยสองท่าน ที่มีประสบการณ์ในสาขา  
เกษตร และเข้าใจพื้นฐานเกษตรกร

สำหรับการแก้ไขปัญหาการทำ  
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ  
ไร้การควบคุม (อัยยู) ที่ขณะนี้ไทยยัง  
คงสถานะใบเหลืองอยู่ แต่สถานการณ์  
เรืมดีขึ้นแล้ว ซึ่งจะพิจารณาข้อเรืงร้อง  
จากชาวประมงอีกครั้งว่ามาตรการใด  
ทำได้หรือทำไม่ได้ หากมาตรการใดที่อยู่ใน  
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯโดยตรง  
ตนก็จะดำเนินการทันที

### “วิวัฒน์” เรืงแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายวิวัฒน์ คล้ายกัธ รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการ  
โครงสร้างพื้นฐาน โดยดูแลกรมชลประทาน  
กรมฝนหลวง กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการ  
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรม  
หม่อนไหม และกรมส่งเสริมสหกรณ์ งาน  
เรืงด่วนที่จะดำเนินการให้เห็นผลภายใน 3  
เดือนนี้คือ การแก้ปัญหาภัยแล้งที่ไทยกำลัง  
เข้าสู่ภาวะนี้ แม้ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนจะมี  
มาก แต่การบริหารจัดการต้องดี ในขณะที่  
พื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีมากกว่า 100 ไร่  
ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเข้ามาจัดการ

### “ลักษณ์” ดันราคาสินค้าเกษตร

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  
ได้รับมอบหมายจากรมว.เกษตรฯ รับผิดชอบ  
งานด้านอำนาจการ ด้านการผลิตทั้งหมดโดย  
มีหน่วยงานหลักๆ ที่ต้องดูแลคือ สำนักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(มกอช.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
(สศก.) กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  
และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ความ  
สำคัญของงานด้านการผลิต คือ ราคาที่  
เกษตรกรได้รับจะต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุน  
การผลิต

แนวทางการจัดการจะให้เกษตรกรคิด  
ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งบริหารจัดการ  
ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้เบื้องต้น  
20% เป็น 30% และ 50% วิธีการเหล่านี้  
จะเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรได้  
มากขึ้น การกตรราคาจากผู้ประกอบการ  
หรือผู้ส่งออกจะไม่เกิดขึ้น ส่วนการแทรกแซง  
ราคาต้องพิจารณาตามความจำเป็นว่าทำ  
ไปแล้วเกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรือไม่  
“ศิริ” เรืงประมูลปิโตรเลียม

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงพลังงานคนใหม่ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อน  
นโยบายพลังงานจะดำเนินการกิจเรืง  
ด่วน 4 เรืง ประกอบด้วย 1.การเปิดประมูล  
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 2 แหล่งหมด  
อายุปี 2565-2566 คือ แหล่งเอราวัณ และ  
บงกช เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  
ของประเทศ โดยจะเรืงประชุมทุกภาค  
ส่วนทั้งผู้เป็นเจ้าของสัมปทานเดิม คือ บริษัท  
เชฟรอน และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิต  
ปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. รวมถึง ผู้รับ  
ซื้อก๊าซ คือ บริษัท ปตท. และผู้ใช้ก๊าซ คือ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหา  
ข้อสรุปว่าจะเดินอย่างไร ก่อนที่จะเสนอ  
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและนำข้อมูล  
เสนอต่อสังคมต่อไป

2.การบริหารความมั่นคงด้านไฟฟ้าใน  
พื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้าง  
โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และโรงไฟฟ้า  
ถ่านหิน อ.เทพา จ.สงขลา ที่ยังมีกระแส

## 'เกษตร' ชงแผนดูแลชาวสวนยางเข้ากรม.

กรุงเทพธุรกิจ ● “ประยุทธ์” สั่งเกษตรฯ  
รายงานสถานการณ์ยางพร้อมแนวทางการจัดการ  
สต็อกในที่ประชุม ครม. จันทร์นี้ หนุน  
โค่นยางเก่าจัดโซนนิ่ง เน้นการแปรรูป  
ผลผลิตขั้นต้น

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรี  
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) วันที่ 4 ธ.ค. นี้กระทรวงฯจะรายงาน  
สถานการณ์ยางพาราโดยรวมทั้งหมดตาม  
คำสั่งด่วนของนายกรัฐมนตรี ซึ่งในส่วน  
ของยางพาราไม่ยากให้สังคมมองว่า  
เป็นพืชทางการเมืองเพราะจะไม่เกิดผลดีใดๆ  
กับเกษตรกรและรัฐบาล

การแก้ไขปัญหาภายหลังจากนี้ต่อไป  
จะใช้วิธีการดูแลเกษตรกรเป็นหลัก  
เพื่อไม่ยากให้กลไกการตลาดมีปัญหา  
โดยจะใช้วิธีส่งเสริมให้รวมตัวเป็นสถาบัน  
หรือองค์กร แปรรูปยางขั้นต้นเพื่อชะลอการ  
จำหน่ายในรูปของน้ำยางที่ได้ราคาซึ่งปัจจุบัน  
มีวงเงินที่รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน

ส่วนยางพาราที่มีอยู่ในสต็อก 1 แสนตัน  
จะนำมาให้หน่วยงานรัฐบาลใช้ได้หรือ  
เบื้องต้นกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อ  
ให้ใช้ยางผสมในแอสฟัลต์ หรือยางมะตอย  
ในการปรับปรุงซ่อมบำรุง สร้างถนน  
ในสัดส่วนอย่างน้อย 5% และหารือกับ  
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้  
ใช้ยางในการสร้างสนามฟุตบอล และอื่นๆ  
ที่สามารถทำได้

“การแก้ไขปัญหายางพารา เป็นวาระ  
ที่หลายฝ่ายต้องมีส่วนร่วม หากพ่อค้า  
ผู้ส่งออกมีใจที่จะช่วยอย่างแท้จริง ก็จะช่วย  
ยกระดับราคาที่เกษตรกรได้รับให้สูงขึ้น  
อีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร  
ดูแลรักษา น้ำยางให้มีคุณภาพที่ดีตรงกันข้าม  
หากปลูกรยางแล้วได้รับราคาต่ำเกษตรกร  
ก็เสียกำลังใจ การดูแลจากทุกภาคส่วน  
จึงมีความสำคัญทุกคนควรได้ประโยชน์  
ที่ร่วมกันไม่ใช่ประโยชน์ไปตกอยู่กับ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” นายลักษณ์ กล่าว

นอกจากนั้นการดูแลด้านยางพารา  
จะต้องพิจารณาถึงการทำโซนนิ่ง ที่ปัจจุบัน  
ตามนโยบายรัฐบาลต้องการลดพื้นที่การ  
ปลูกรยางให้ได้ ปีละ 1 แสนไร่ โดยพิจารณา  
ต้นยางที่หมดอายุ หากเกษตรกรต้องการ  
ปลูกรยางทดแทน การสงเคราะห์จะได้รับ  
ระดับหนึ่ง แต่หากต้องการเปลี่ยนไป  
ปลูกรพืชอื่นจะได้รับการสงเคราะห์มากขึ้น  
ส่วนการปลูกรยางใหม่จะพิจารณาให้การ  
สงเคราะห์ตามพื้นที่ที่เหมาะสม

โดยการลดพื้นที่ปลูกรยางกรยางแห่งชาติ  
(กยท.) มีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์  
พิจารณาอยู่แล้ว เกษตรกรที่ลงทุน  
ปลูกรในเขตที่เหมาะสมจะปรับตัวได้  
ไม่ยาก คุณภาพยางก็ออกมาดี และ  
กยท. พร้อมทั้งจะส่งเสริมสนับสนุน  
ตลอดช่วงการเพราะปลูกร แต่ในเขตที่  
ไม่เหมาะสมความเสี่ยงด้านคุณภาพและ  
ไม่คุ้มกับการลงทุนมีสูง ซึ่งชาวสวนยาง  
ต้องเข้าใจปัญหานี้

# คสช.อ้างอาวุธโกดัก! ยึดปลดล็อกกรมต.

## รมต.ใหม่ลุยงานทันที 'บิ๊กตุ๋น'หนักถกแก้ยางตก ได้มือบเทพารองพลฯ.

'บิ๊กป้อม'ลั่น ปลดล็อกยกยก เหตุพบ  
อาวุธ ศรวิราร์หัยนโยง □ อ่านต่อหน้า 10

### ● ยึดปลดล็อก □ ต่อจากหน้า 1

'โกดัก' 'จาตุรนต์-วัฒนา' ซัดข้ออ้าง รอเวลา  
พรรคทหารพร้อม ไขว่คว้า แดงดั่งพรรค  
ประกาศหุน 'ประยุทธ์' นั่งนายกฯ 'บิ๊กตุ๋น'  
แจ่งวุ่น 'ยางตก-ด่านหินเทพา' ไล่ยื่นลั่นไป  
ส่งให้ผวจ. ไม่ต้องส่งตรงนายกฯ ส่วนยางแก้  
ทั้งระบบเลขซ้ำ พร้อมเรียกถกด่วนปมราคาก  
รมต.ใหม่ถก เข้ากระทรวงพร้อมลุยงานทันที  
บิ๊กตุ๋นแจ่งแก้ยางตกผ่านจอ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์  
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ  
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า ใน  
การลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อประชุมกรม.ครั้งที่  
ผ่านมา ต้องขอขอบคุณภาคส่วนที่ต้อนรับ  
อย่างดี ส่วนปัญหาที่มีอยู่นั้น รัฐบาลรับจะไป  
ดูแลแก้ปัญหาให้ไม่ว่าเรื่องประมง ยาง หรือ  
ผลิตผลการเกษตรอื่น รัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่  
บางอย่างต้องใช้เวลา บางอย่างต้องปฏิบัติตาม  
กฎหมาย พันธสัญญาต่างๆ ทุกคนต้องช่วยกัน  
เสียสละกันบ้าง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า กรณีปัญหา  
ยางพาราอยากให้ทุกคนเข้าใจทั้งระบบ ก  
ือการผลิตหรือการปลูก การแปรรูป และการใช้  
ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ด  
ีกว่า  
ไปแก้ไปหลายทางทุกครั้ง ขณะนี้รัฐบาลได้ให้  
กยท.ร่วมกับทุกหน่วยงาน นำช่างมาใช้  
ประโยชน์ในประเทศให้ได้โดยเร็ว วางแผน  
มานานแล้ว แต่คิดปัญหาในเรื่องมาตรฐาน  
ปัญหากฎหมาย หรือกฎต่างๆ ของหน่วยงาน  
กรมบัญชีกลาง ก็ต้องแก้ตรงนั้นมาก่อน  
เลขซ้ำวันนี้แก้ไปได้เกือบ 100% แล้ว จะได้  
ดำเนินการให้ครบวงจร เรามีแผนจะนำมาใช้  
ประโยชน์ในโครงการของรัฐให้ได้ 200,000  
ตัน จะทำให้เร็วที่สุด

“ถ้าเราปรับแก้ ปฏิรูป ต้องมีปัญหา ถ้ามี  
ปัญหา ถ้าทุกคนยอมรับได้ก็จะแก้ได้อย่างอื่น ได้  
ทั้งหมด ถ้าทุกคนคำนึงถึงแต่ในส่วนที่เป็น  
ผลกำไรของตัวเอง อย่างนี้ไปไม่ได้ทั้งหมด”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

### สั่งหาข้อยุติโรงไฟฟ้าภาคใต้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่อง  
โรงไฟฟ้าที่ภาคใต้ วันนี้เป็นประเด็นสำคัญ

ประเด็นร้อน คนมอบให้รมว.พลังงานไป  
ดำเนินการให้ได้ข้อยุติ ปราศจากความขัดแย้ง  
ได้สั่งการให้ไปทบทวนว่า ถ้าทำได้ก็จะดีกว่า  
ทำไม่ได้หรือไม่ จะขัดแย้งกันหรือไม่ ซึ่ง  
ประชาชนต้องฟังบ้าง ไม่ใช่คิดกันทั้ง 2  
ฝ่าย รัฐบาลไม่อยากจะดึงดันกับใครทั้งสิ้น  
เพราะต้องคำนึงถึงต้นทุนก่อสร้าง พื้นที่  
ก่อสร้าง ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เหล่า  
นี้เป็นปัญหาในอนาคต ต้องฝากทุกคนช่วยกัน  
คิดด้วย ทุกคนต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ที่  
ผ่านมามีการใช้กฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย  
เพราะไม่อยากให้ปัญหาลุกลามบานปลาย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า การจะส่งข้อมูล  
อะไรถึงตน มีหลายช่องทาง มาพูดกับตน  
โดยตรง ตนก็มีปัญหาเหมือนกัน เพราะเวลา  
หรือกิจกรรมหลักของตน บางทีก็หายไป ซึ่ง  
ตนพร้อมจะฟังทุกวัน เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
เทพา ข้อมูลอยู่ที่คนทั้งหมด มีทั้ง 2 ทาง ทั้ง  
ภาคประชาชน ภาคราชการ ซึ่งกระทรวง  
พลังงานส่งมา ไม่ใช่ไม่สนใจ ขอรับรองว่าการ  
จะเลื่อนไหวต่างๆ แล้วถกกัน บอกว่าเป็น  
เรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นคนละเรื่องกัน ฉะนั้น  
สื่ออย่าสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือ  
ขยายความขัดแย้งต่อไปเลย ฉะนั้นต้อง  
ทบทวนว่ากฎหมายอยู่ตรงไหน ทำได้อย่างไร

“มีเอกสารมีหนังสือส่งมาจากภาคใต้ มี  
ของกลุ่มชาวเทพาอีกกลุ่มหนึ่งก็ส่งหนังสือ  
มาบอกว่ามีคนประมาณ 5 หมื่นคน สนับสนุน  
การสร้างโรงไฟฟ้าที่นี่ เพื่อเห็นกับประโยชน์  
ส่วนรวม แล้วก็ในพื้นที่ จะให้ผมฟังใคร ผม  
ก็ฟังทั้ง 2 ข้าง ฝากในพื้นที่ไปหาข้อมูลมาด้วย  
เพราะทุกคนคือคนไทย จะพุทธ มุสลิมก็  
คนไทย ผมมองอย่างนี้ตลอด อย่าไปบิดเบือน

กลายเป็นว่าผมผลักดันเหล่านี้ไปอยู่ทางโน้น ผมไม่เคยคิดอย่างนั้น” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว **ยื่นคำทิ้งขว้าง.ไม่ต้องส่งตรง**

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า กรุณาอย่าซื้อเท็จจริงคืออะไร คนไม่ต้องการจะแก้ตัวกับใคร ในโซเชียลมีเดียก็มีรูปภาพ แต่หลายคนเอามาบิดเบือน เช่น เอรูปรทหารขึ้นนิ้วมือ เขาพูดเพราะจะตาย คนเปิดดูทั้งหมดแล้ว แต่มีคนเอาภาพเหล่านี้มาบอกว่าทหารขึ้นนิ้วบังคับให้ทำร้ายประชาชน มันไม่เป็นธรรมกับคน ขอความร่วมมือด้วย มีหลายประเด็นคำถามของประชาชนในพื้นที่ และสังคมภายนอกพื้นที่ ต้องการคำตอบ บางทีมันอาจสื่อสารกันไม่ถึง จนกลายเป็นความกังวลใจ จนต้องเดินทางมาหา นายท. ขอเดชะ ไม่ต้องเดินทาง ไปส่งถึงผู้ว่าฯ แล้วค่อยมาบอกผู้ว่าฯ ไม่ส่งถึงคน หรือเขาไม่แก้ปัญหา หรือเขาไม่ทำอะไร บางอย่างแก้ได้ก็แก้ มันแก้ไม่ได้ก็ต้องคอย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า กรณีโรงไฟฟ้า อานหินเทา ไม่ควรเกิดขึ้นเลย ถ้ามันไม่เกิดขึ้น ไม่มีการประท้วงแล้วมีการรับฟัง ตนก็บอกว่าไปรับได้ตลอดทาง ก็ไม่ยอมจะมาให้ได้ มันต่างกันตรงไหน ในเมื่อส่งทางโน้นกับมาตรงนี้ ตนทำงานตรงนี้อยู่ ขอความกรุณาพิจารณาให้เหมาะสม ผมไม่คิดว่าใคร ทุกเรื่องจะขง จะปล้ม ผมขอเดชะ เพราะมีรัฐบาลนี้เท่านั้นที่จะแก้ให้เป็นรูปธรรม แต่ถ้ามันทำไม่ได้อยู่ที่พวกเราต้องช่วยกัน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

## แจงปูทางสู่ปชต.-ต้องใช้เวลา

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในอนาคต ขอให้ทุกคนใช้เวลาที่มีอยู่เตรียมการไปสู่ขบวนการประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ เตรียมปฏิรูปขั้นต้นให้ได้ สร้างมาตรการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ซึ่งปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติหลายอย่างทำมาแล้ว ที่ใหญ่ๆ ก็ต้องใช้เวลาทำต่อไป มันถึงต้องมีเวลาทำดังหลายปี ทำต่อเนื่อง ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด แต่เราต้องปรับวิธีการบริหารจัดการ จัดการ จัดกฎหมายที่เป็นอุปสรรค สร้างความเข้มแข็งในทุกมิติ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ช่วงนี้ขอเรียกร้อง ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความมีเสถียรภาพทางการเมือง มันจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆ ดีขึ้น ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน และลดความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจจะเพิ่มไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ และไม่บริสุทธิ์ สร้างภาพออกไปมันก็สร้างผลกระทบต่อประเทศถ้ามันไม่บริสุทธิ์ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็ไปไม่ได้ ฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องระวังอย่าปล่อยปลดละเลย อย่าทำอะไรที่มันเกินกว่าเหตุ ขอให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังในเรื่องกฎหมายด้วย ที่ผ่านมามีไม่ค่อยสนใจ ไม่ค่อยเรียนรู้กฎหมาย ไม่ชอบ แต่ไม่ได้อยู่แบบไม่มีกฎหมายไม่ได้

## โยยนักการเมืองปชช.อยู่ต่อ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า กรณีที่มีนักการเมืองออกมาเคลื่อนไหว พูดจาให้ร้าย สร้างวาทกรรม ตนถือว่าบางอย่างฉวยโอกาส เพราะจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม ขยายความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น สร้างความชิงชังให้กับรัฐบาลและคสช. ขณะที่หลายคนยังมีคดีติดตัว ก็ควรไปเตรียมการสู้คดี อย่าออกมาพูดให้สังคมเชื่อในสิ่งที่ตนเองพูด

“หลายคนพูดเหมือนจะทิ้งอุดมการณ์ของตัวเอง ทำอะไรก็ได้เพื่อกลับมาสู่อำนาจอีกครั้ง หรือมาป้องกันผม ป้องกันคสช. ในการอยู่ต่อรักษาอำนาจ มันยังไม่ถึงเวลานั้น ผมไม่ได้ไปให้ร้าย อะไรที่คิดจะทำต่อให้ อะไรที่ไม่ดีผมก็ปรับแก้ให้ แต่กลับมารุม ระดมมาเล่นงานรัฐบาลที่กำลังแก้ไขอยู่ ประชาชนก็สับสนอลหม่านไปหมด” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ควรเอาช่วงเวลานี้เตรียมทำงานเพื่อประชาชนมากกว่าจะมาทำลายคน ผ่าคนที่ดูแลด้วย ดูแลรัฐบาล คสช.บ้าง อย่าปล่อยตามสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทุกอย่างจะได้กลับไปเหมือนเดิม ไม่ได้มาแก้ตัว เพียงแต่มาทำความเข้าใจ อะไรคิด-ถูกอะไรที่ทำได้ ไม่ดี ตนต้องขอโทษทุกครั้ง และอย่านำไปขยายความ จะทำให้มันบานปลายไปอีก จนแล้วคือจบ ก็ดูแลเท่าที่ดูแลได้

## ตู่สั่งกรม.ยึดพระราชดำรัส

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ย้ำกับกรม.ใหม่ที่ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อค่ำวันที่ 30 พ.ย.ว่า ให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อม อุทิศตนทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน รำวงไว้ซึ่งสถาบันหลักได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป นอกจากนี้ให้นำแนวพระ

ราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติงานและสืบสานต่อขอต่อให้ประเทศเกิดการพัฒนามั่นคง ดำรงรักษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม สร้างสังคมจิตอาสาที่มีคุณธรรมจริยธรรม และปราศจากการทุจริตอย่างยั่งยืน

“ส่วนตัวนายท. ได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม และน้อมนำไปขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่ กำลังความสามารถ โดยจะแบ่งงานให้แก่นายท. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และงานตามภารกิจแก่รัฐมนตรีทุกกระทรวงอย่างเหมาะสม เพื่อร่วมกันนำประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง ให้ประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจมากที่สุด” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

## จัดรัชช.เข้าทำเนียบ-ลั่นพร้อม

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้ไปสักการะศาลท้าวมหาพรหม บนดอยสุเทพ จากนั้นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ก่อนขึ้นห้องทำงานที่ชั้น 4 ดึกบัญชาการ เพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ใหม่อย่างเป็นทางการในฐานะรองนายกรัฐมนตรี หลังจากเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ไม่ได้ถือฤกษ์เวลาปกติมาทำงานเข้าอยู่แล้ว เพียงแต่วันนี้มาทำงานที่ใหม่ ในวันแรกก็ต้องปฏิบัติตามประเพณีไทย ส่วนการทำงานนั้นนายท. จะเป็นผู้พิจารณามอบหมายงานให้ งานใดที่ได้รับความพร้อมเพิ่มเติมที่ ส่วน รว.เกษตรและสหกรณ์คนใหม่เชื่อว่ามีความสามารถทำงานอยู่แล้ว ปรับ ครม.ครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยเพิ่มขึ้นมาอีก รวมเป็น 3 คน เชื่อว่างานจะไปได้ดี

ที่กระทรวงพลังงาน นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รว. เข้าสักการะพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ในเวลา 06.39 น. จากนั้นเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยเผยว่า กระทรวงพลังงานมีภารกิจขับเคลื่อนบูรณาการพลังงานระยะยาว นโยบาย Energy 4.0 และการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ และบริหารจัดการแหล่งปิโตรเลียมที่ใกล้จะหมดอายุ ส่วนเรื่องโรงไฟฟ้าอานหินคงต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็น

หลัก ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าในภาคใต้ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ ไม่ว่าโรงไฟฟ้าด้านหินจะเกิดขึ้นหรือไม่ กระทรวงพลังงานก็ยังคงต้องเดินหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) เพื่อเพิ่มทางเลือกเชื้อเพลิงช่วยกระจายความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศ

## ป๊อคนยยังไม่สรุป 10 คำถาม

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย กล่าวถึงการรวบรวมคำตอบของคำถามนายกฯ ทั้ง 4 คำถามก่อนหน้าและ 6 คำถามล่าสุดว่า สำหรับ 4 คำถามนั้น ได้สรุปไปแล้ว แต่เมื่อรวมกันเป็น 10 คำถามแล้วยังไม่ได้สรุป แต่รวมข้อมูลไปตามวงรอบ และจะรายงานให้นายกฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อถามว่าพล.อ.ประยุทธ์สั่งการอะไรบ้างหลังเพลงไทยคู่ฟ้าสรุป 4 คำถาม พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า เพียงทำข้อมูลเตรียมให้นายกฯ ส่วนการชี้แจงประชาชนนั้นเป็นส่วนของนายกฯ ซึ่งไม่ได้มีข้อสั่งการอะไรเป็นพิเศษ ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องรอให้กฎหมายท้องถิ่นเสร็จก่อน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างซึ่งเรารังค้ำเนินการอยู่

ผู้สื่อข่าวถามว่านายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการที่ขึ้นบัญชีดำ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับข้อสั่งการเรื่องดังกล่าว

## ป้อมชี้พบบีมทำปลดล็อกยาก

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการพบเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดจำนวนมากหลายรายการที่ จ.ฉะเชิงเทรา เชื่อมโยงกับนายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือโกตี๋ แกนนาคคนเสื้อแดง ว่า จากการตรวจสอบเป็นลือคดีเดียวกับของนายโกตี๋ ส่วนอาวุธที่พบนี้มีแผนใช้ก่อเหตุก่อนหน้าหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ แต่ตำรวจแจ้งว่าพืงนำไปทิ้งมาใหม่ เพราะอาวุธทุกอย่างยังใช้การได้ หากทิ้งนานแล้วจะใช้งานลำบาก อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พล.อ.ประวิตรกล่าวอีกว่า ด้านการข่าวแจ้งว่ามีกลุ่มคนเริ่มเคลื่อนไหว ถ้าหากเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่คงปลดล็อก

การเมืองยาก แต่ถ้าไม่ปลดล็อกการเมืองก็ไม่ได้ ต่อจากนี้หน่วยงานความมั่นคงต้องทำงานกันหนักขึ้น ซึ่งอาจจะต้องปลดล็อกการเมืองในช่วงใกล้เลือกตั้ง

## โต้รุ่นกลมข่าวรัฐบาลขาลง

เมื่อถามว่าเป็นการสร้างข่าวกลบกระแสรัฐบาลขาลงหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ใครขาลง ส่วนที่วิจารณ์รัฐบาลชุดนี้เจอเรื่องต่างๆ มากมายในช่วง 3 ปีและบุคคลสำคัญ เช่น นายกฯ และคนถูกโจมตีในหลายเรื่องนั้นก็วิจารณ์กันไปเอง เราทำงานได้ดีขึ้น ไม่มีอะไรอยู่ที่สื่อ อยากให้รัฐบาลขาลงหรือเปล่านั้น

ผู้สื่อข่าวถามถึงเพลงไทยคู่ฟ้าสรุป 4 คำถามของพล.อ.ประยุทธ์ โดยประชาชนอยากให้รัฐบาลชุดนี้อยู่บริหารประเทศต่อไป พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า นี่คือขาลงของรัฐบาลหรือ ซึ่งความต้องการของประชาชนมันสวนทางกับที่สื่อถาม ประชาชนดูแลสุขภาพของรัฐบาลอยู่ อย่างไรก็ตามรัฐบาลเหลือเวลาอยู่ปีกว่า เราจะตั้งใจทำงานได้ดีที่สุด ทำให้ประชาชนมีความสุข มั่นคง ปลอดภัย ตามพระราชดำริสของในหลวง ร.10

รว.กลาโหมยังกล่าวถึงการแบ่งงานให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รชช.กลาโหม ว่า การแบ่งงานส่วนใหญ่เป็นการทำงานเหมือนกับ รชช.กลาโหมคนก่อน และให้เอาเรื่องปรองดองไปดำเนินการ รวมถึงเรื่องภาคใต้ด้วย เพราะพล.อ.ชัยชาญต้องนั่งเป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล ซึ่งต้องประสานกับพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รชช.ศึกษาธิการ ที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

## วิษณุเปิดตอบ'พบบีม-ปลดล็อก'

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงการเผยแพร่ประกาศและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เกี่ยวกับพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 รวม 8 ฉบับ ลงในราชกิจจานุเบกษา ว่า เมื่อส่งมาให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็ไม่มีอะไร ส่วนที่พรรคการเมืองยังไม่สามารถทำกิจกรรมได้นั้นก็ไม่มีอะไร เพราะสุดท้ายแล้วคสช.จะพิจารณาดำเนินการอย่างไรเมื่อไหร่เอง ตนเดาใจ คสช.ไม่ถูก เพราะทุกอย่างถูกล็อกไว้ด้วยประกาศและคำสั่ง คสช.

ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีการตรวจจับอาวุธสงครามจำนวนมากที่ จ.ฉะเชิงเทรา จะถือเป็น

เงื่อนไขปลดล็อกด้วยหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า “ไม่ทราบ ไม่รู้เกี่ยวกับหรือเปล่าผมไม่รู้ ผมตอบไม่ถูก และไม่รู้ว่าข้อมูล คสช.ต้องคิดเรื่องอะไรบ้างว่าจะปลดหรือไม่ปลดล็อกการเมือง”

เมื่อถามว่าการที่ คสช.ไม่ปลดล็อกการเมืองจะขัดกับกฎหมายต่างๆ ที่ออกมา นายวิษณุกล่าวว่า “ไม่รู้ ผมตอบไม่ถูก ไม่รู้จะตอบยังไง จะนั่งก็ไม่ได้ จะพยักก็ไม่ได้ สันหัวก็ไม่ได้ ไปดีกว่า”

รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เชิญประชุม คสช.ในวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.นี้ เวลา 08.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นนัดแรก แต่ไม่มีความชัดเจนในวาระการประชุม คสช.ว่าจะมีการหารือในประเด็นเรื่องการปลดล็อกพรรคการเมืองหรือไม่

## ศรีวิราชยันบีมโยงโกตี๋

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ศรีวิราช รั้งสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงความคืบหน้าการเข้าตรวจอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมาก ชุกซ่อนอยู่ในบ่อพักน้ำแปลงนา ต.คอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่าอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดดังกล่าวเป็นของบุคคลใด พร้อมเตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง 2-3 คนภายในสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้อีกว่าเป็นกลุ่มใด เกี่ยวข้องกับคนมีสีหรือการเมืองหรือไม่ เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน

รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า เมื่อต้นพบว่าอาวุธสงคราม และวัตถุระเบิดที่ตรวจสอบมีความเชื่อมโยงกับนายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือโกตี๋ เนื่องจากซีเรียลนัมเบอร์ของอาวุธปืนเป็นชุดเดียวกับที่จับได้ก่อนหน้านี้ จากการสืบสวนสอบสวนยังพบว่าอาวุธสงคราม และชิ้นส่วนวัตถุระเบิด ที่ตรวจพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การก่อเหตุความไม่สงบกว่า 10 เหตุการณ์ โดยเฉพาะช่วงชุมนุมทางการเมืองปี 2557 และการชุมนุมอื่นๆ อีกหลายเหตุการณ์ คาดว่าจะจะนำมาก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงหลายบุคคล แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นบุคคลใด อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ และมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองหรือไม่ เพราะอยู่ในสำนวน ซึ่งเรื่องนี้ ผบ.ตร.ได้สั่ง

ให้ทุกกองบัญชาการทั่วประเทศตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะเปื้อนหมายซ่อนอาวุธสงครามด้วย

## แจ้งข้อหา 2 ตร.ช่วย 'ยิ่งลักษณ์'

วันเดียวกัน พล.ต.อ.ศรีวราห์ยังเรียกตัว พ.ต.ท.สามิตร ไชยอินคำ สารวัตรกองกำกับการสืบสวน บก.ภ.จว.นครปฐม และ ค.ต.พรพิพัฒน์ มากบุญงาม ผบ.หมู่ฐานอำนาจการ บก.ภ.จว.นครปฐม มารับทราบข้อกล่าวหา ฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 จากกรณีฝ่ายกฎหมาย คสช.ร้องให้ดำเนินคดี พ.ต.ท.สามิตร และ ค.ต.พรพิพัฒน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ พ.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวว่า จากการสอบสวนพบว่ามีผู้แจ้งเบาะแส 2 นายมารับทราบข้อกล่าวหา และปล่อยตัวชั่วคราว ขั้นตอนหลังจากนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ส่งสำนวนให้สำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องจากคดี 157 อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ส่วนกรณีออกหมายจับ พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ อดีตรอง ผบ.ก.น.5 เจ้าหน้าที่กำลังติดตามจับ จากการตรวจสอบสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังไม่พบว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนจะหลบหนีไปทางช่องทางอื่นหรือไม่ นั้น ไม่ทราบ

## ยื่น 'ยูเอ็น' ฝ่าระงับละเมิดสิทธิ

ที่สำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กลุ่มนักเรียนนำโดยนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน พร้อมกลุ่มนักศึกษา Third Way Thailand และพรรคได้เพียง มธ. รวม 7 คน ได้ยื่นจดหมายต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR)

ในหนังสือระบุว่า วันที่ 27 พ.ย. เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังยุติกิจกรรมของเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในการเดินรณรงค์ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเทพา ต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีผู้ถูกดำเนินคดี 16 คน ในจำนวนนี้รวมถึงเยาวชนอายุ 16 ปีด้วย นอกจากนี้ในวันที่ 28 พ.ย. รัฐบาลยังประกาศให้เขต อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.จะนะ อ.นาทวี จ.สงขลา และ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการเพื่อป้องกันปราบปรามระงับยับยั้งและแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ.2551

เรากังวลอย่างยิ่งว่าการดำเนินคดีดังกล่าวจะไม่เป็นธรรม และการให้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐตามประกาศดังกล่าว จะเปิดช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ ขอให้ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้ติดตามตรวจสอบฝ่าระงับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

## จาคูรณ์ด้วยป้อม-ปลดล็อก

นายจาคูรณ์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการ และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง พล.อ.ประวิตรระงับผู้มีกลุ่มความเคลื่อนไหวปลดล็อกการเมืองยาก ว่า คำถามเรื่องปลดล็อกพรรคคือเป็นคำถามแห่งปีที่ผ่านมา เป็นคำถามที่ดีที่ควรถาม แต่คำตอบที่ได้รับกลับใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ พรรคต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การเลือกตั้งมีความหมาย และเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางเสนอความเห็น เพื่อให้พรรคนำไปจัดทำเป็นนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน หากผู้มีอำนาจปลดล็อกซ้ำก็จะต้องเสียหายนะ ส่วนข้ออ้างของ พล.อ.ประวิตรคือเป็นข้ออ้างแบบจับแพะชนแกะ ให้เหตุผลที่เห็นแก่ตัว

“เชื่อว่า พล.อ.ประวิตรไม่ต้องการให้พรรคเข้มแข็ง ต้องการให้พรรคอ่อนแอมากที่สุด เพราะจากที่มีกระแสข่าวตั้งพรรคทหารขึ้นมา นั้น เข้าใจว่า พล.อ.ประวิตรอาจต้องการให้พรรคทหารของทำนองนั้นตั้งไข่และเดินได้คล่องแคล่วใกล้เคียงกับพรรคอื่นๆ จึงจะปลดล็อก” นายจาคูรณ์กล่าว

## วิวัฒนาการข้ออ้างยึดอำนาจต่อ

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า คาคเอาไว้แต่แรกแล้วว่า คสช.ต้องฉวยโอกาสเอารัฐธรรมนูญที่ จะชิงเทรา เป็นข้ออ้างเพื่อยึดอำนาจต่อ แล้วสิ่งที่คาคก็ถูกต้องเมื่อ พล.อ.ประวิตร ฉวยเอาเรื่องนี้มาเป็นสาเหตุที่จะไม่ปลดล็อกการเมือง จนกว่าจะใกล้เลือกตั้ง ทั้งหมดคือการทำไอโอแบบทหาร หรือ โฆษณาชวนเชื่อ เพื่อยึดอำนาจและเอาเปรียบทางการเมือง เริ่มจากการ

ตั้งคำถามขึ้นมาให้ประชาชนตอบแล้วเอามาสรุปเองว่าประชาชนยังอยากให้ พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ต่อด้วยการเปิดตัวตุ๊กตาเกี่ยวกับเน้นการปรองดอง เพื่อบอกว่าประชาชนต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ต่อเพื่อปฏิรูปและสร้างความปรองดอง

ส่วนการพบอาวุธก็เอามาอ้างว่าบ้านเมืองยังไม่สงบ จะได้ไม่ต้องปลดล็อกให้พรรคทำกิจกรรม เปิดทางให้ กอ.รมน.ฝ่ายเดียวลงพื้นที่สนับสนุนพรรคที่หนุน คสช. และเปิดทางพรรคเพื่อไทย ประชาชนจึงต้องรู้เท่าทันเผด็จการอยู่ในอำนาจมาเกือบ 4 ปี แต่ยังไม่พบอาวุธ คสช.จึงไม่ควรอยู่ต่อ

## ไพบูลย์ตั้งพรรคหนุน 'ตู่' นายกฯ

ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิตะตะวัน ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป พร้อมด้วย น.พ.โมเลาหวิช พล.อ.เลื่อนพงศ์ โชติวิทยากาญจน์ นายเทพสิทธิ์ ประวาหะนาวิ น.ร.ทรงกลด ชื่นชูผล นายธรรมบุญ อัดโชติ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษม นายชนพัฒน์ สุขเกษม นายกันตพัฒน์ สิริภักดีสกุล ในฐานะตัวแทนคณะ 117 คน แถลงว่า เตรียมยื่นคำร้องต่อ นายทะเบียนพรรคการเมือง ขอจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ข้อ 16 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว

นายไพบูลย์กล่าวว่า สำหรับอุดมการณ์และนโยบายเบื้องต้นมี 3 ข้อ คือ 1.ปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา 2.ปฏิรูปการเมืองสนับสนุนคนซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถเป็นนายกฯ เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. และ 3.ปฏิรูปเพิ่มอำนาจให้ประชาชน

## 'แบมมูส' เปิดใจหลังเจอวาทะ 'ก่อ'

นายมูสตาฟา ซิดดีน วาบา หรือ แบมมูส ครูโรงเรียนเศรษฐศาสตร์ศึกษา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เปิดใจครั้งแรกหลังตกเป็นข่าวหายตัวไประหว่างชุมนุมคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา แล้วถูก พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งข้อสังเกตว่าหายไปกับผู้หญิงคนอื่นนั้น ว่า หลังเกิดเหตุเมื่อ 27 พ.ย. ได้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะโดนทำร้ายจึงต้องไปหาที่ปลอดภัยและโทรศัพท์มือถือหาย จึงไปหาร้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เน็ตเปิดเฟซบุ๊กส่งข่าวบอกครอบครัวว่าปลอดภัย ยืนยันไม่ได้หาย ไปอยู่ผู้หญิงอย่างที่ตั้งข้อสงสัย

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 2 ธันวาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9866

หน้า: 1 (บน), 10

Col.Inch: 225.49

Ad Value: 372,058.50

PRValue (x3): 1,116,175.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: คสช.อ้างอาวุธโคตี! ยึดปลดล็อกกรมต.ใหม่ลุยงานทันที 'บิ๊กตู่' หนักถกแก้ยางตกได้มีอุปเท...

แบบสกล่าวดูว่า ส่วนภาพที่ถูกตำรวจหัว  
ปักเหมือนถูกจับกุมนั้น เกิดขึ้นหลังมาถึงหน้า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแล้วเกิดปะทะกับ  
เจ้าหน้าที่ คน โคนหัวและโทรศัพท์หายไ  
ตอนที่เกิดปะทะไม่รู้ตัวเองโดนเตะตรง  
ไหนบ้างแต่รู้สึกเจ็บที่เข่า จึงบอกเจ้าหน้าที่ว่า  
เจ็บ เดินไม่ไหว เจ้าหน้าที่จึงปล่อยตัว แล้ว  
ตนก็ไปหาพี่น้องที่ไปกินข้าวที่โรงพยาบาล  
จิตเวชสงขลา เมื่อไปถึงเห็นตำรวจมากันเยอะ  
มากและได้ยินเจ้าหน้าที่พูดกันว่าจับให้หมด  
จึงคิดว่าต้องหาที่ปลอดภัย ส่วนที่ไม่แสดง  
ตัวหลังมีข่าวหายไ เพราะก่อนหน้านี้มีข่าว  
เยอะมาก จึงต้องอยู่ในที่ปลอดภัย



# 'กฤษฎีกา' เกาะติดน้ำท่วมได้ สั่งประสานมท.ช่วยเกษตรกร

โพสต์ทูเดย์ - "กฤษฎีกา" สั่งกรมชลประทาน เร่งประสานมท.ไทย ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมได้ ระดมเครื่องสูบน้ำระบายออกทะเล

นายกฤษฎีกา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเร่งระดมเครื่องสูบน้ำจากภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ลงไปในพื้นที่ โดยเฉพาะฝายระวางพื้นที่เสี่ยงภัยที่ยังมีปัญหาคอขวดและฝายยังตกรุด เช่น จ.สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี โดยให้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ 380 เครื่อง และ

เครื่องผลักดันน้ำ 180 เครื่อง ติดช่วยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ ซึ่งเป็นแนวทางที่อดีต รัฐมนตรีฯ ได้วางไว้ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตัวเมือง

สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช ที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมจากน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลวง รวมทั้งขณะนี้ฝายยังตกรุดต่อเนื่อง ซึ่งวัดปริมาณฝนที่ปากพนัง 174 มม. และตกหนักใน 7 อำเภอ เช่น อ.หัวไทร ฉวาง ลิขลทำศาลา เขียวใหญ่ พระพรหม และทุ่งสง ส่งผลกระทบน้ำท่วมตัวเมือง นคร และปริมาณน้ำล้นตลิ่งลุ่มน้ำเขตเทศบาล ซึ่งได้เดินเครื่องสูบน้ำ 46 เครื่อง พร้อมผลักดันน้ำออกทะเล หากฝนไม่ตก คาดว่าภายใน 3-5 วันเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ด้าน จ.สงขลา ภาพรวมแนวโน้ม

ปริมาณน้ำสูงขึ้น จากฝนยังตกต่อเนื่องในระดับ 130 มม. ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 56 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 16 เครื่อง ขณะที่ อ.หาดใหญ่ ยังไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม เพราะมีการระบายน้ำได้ดีขึ้นผ่านคลอง ร.1 ในระหว่างนี้ได้ขุดทำนบเพื่อให้น้ำไหลจากคลองอยู่ตะเภาได้ถึง 815 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งยังไม่อยู่ในช่วงน้ำทะเลหนุนส่งผลให้การระบายคลองตัว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างปัตตานี ยะลา นราธิวาส รับปริมาณฝนตกในพื้นที่คาบสมุทรมหิงษา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.เป็นต้นมา ทำให้มีน้ำท่วม จ.พัทลุง อ.เมือง อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต อ.ควนขนุน ซึ่งมีแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากยังมีฝนตก คาดว่าปริมาณน้ำจะลดประมาณ 5 วันข้างหน้า ■

# ส่อเค้าเงินปลดล็อก

## คู่ซัดพวกฉวยโอกาสสุ่มไฟ ป้อมอ้างการข่าวจ้องป่วน!

**ไทยโพสต์** • คสช.ส่งสัญญาณยังไม่ปลดล็อก “ม็อก” อ้างนักการเมืองยังพูดจาให้ร้ายฉวยโอกาสขยายความขัดแย้ง ทั้งที่กำลังแก้ปัญหาให้ แต่กลับมารุมเล่นงานรัฐบาล ขอร้องอย่าประท้วงอีก เตือนจะผิดกฎหมาย วอนช่วยกันรักษาเสถียรภาพ “ม็อกป้อม” ยกเหตุพบอาวุธสงครามที่แปดริ้วทำให้ปลดล็อกยาก ระบุสื่อเดียวกับกลุ่ม “โกตี” เผยการข่าวพบม็อกเคลื่อนไหว ปิดกั้นข่าว ขาลง “ศรีวิราช” จ่อออกหมายจับผู้ต้องหาอดีต ส.ส.พท.โต้ไม่เกินคาด เชื่อเป็นวิกฤติที่คนทำให้เกิด รมต.ใหม่เริ่มทำงาน นายกฯ ขอให้น้อมนำกระแสพระราชดำริลไปปฏิบัติ

เมื่อวันศุกร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

อ่านต่อหน้า 12

### ส่อเค้าเงิน

ตอนหนึ่งว่า ถ้าเราไม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาก็ไม่ร่วมกันปฏิรูปในวันนี้ จะไปรอปฏิรูปวันหน้า รับรองไม่ได้เกิด ฉะนั้นวันนี้เราต้องเร่งหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยกัน เสนอปัญหาต่างๆ โดยใช้ช่องทางวิธีการที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ต้องคำนึงถึงทั้งหมด อย่าไปกดดันเจ้าหน้าที่ เขาก็มีหน้าที่ของเขา เจ้าหน้าที่เองก็ต้องระมัดระวังในการบังคับใช้กฎหมาย จะต้องไม่เริ่มดำเนินการทำอะไรก่อน ให้เป็นไปตามขั้นตอน เพราะหลายๆ อย่างเป็นหลักการทำงานของประชาธิปไตย หลักการของลัทธิมนุษยชน ต้องมาช่วยกันคิดเรื่องนี้ เอาคนละเรื่องรวมมาปะทะกันทั้งหมด มันก็ไม่ได้

“วันนี้ผมรับรู้ข้อมูลมากมายมหาศาล ผมก็อยากจะขับเคลื่อนให้ได้ แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอย่ามาเชื่อมโยงกันทุกปัญหา มันก็กลับไปเดิมทั้งหมด บ้านเมืองสงบสุขไม่ได้ เราจะปล่อยให้ปล่อยให้มีการละเมิดกฎหมายอีกต่อไปไม่ได้แล้ว วันหน้าก็จะเกิดขึ้นอีก เป็นตัวอย่างมาแล้ว อะไรที่แก้ไขได้ในพื้นที่ก็แก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้เกินความสามารถก็ส่งมาถึงรัฐบาล ถึงกระทรวง ถึงผม ต้องเป็นอย่างนั้นทุกเรื่อง ยาง ข้าว พิษเกษตร พลังงาน ไม่เคยละเลย ผมไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือหมกหมมปัญหาไว้ ผมก็เอาที่หมกหมมไว้ขึ้นมาแก้ทุกอัน ก็ยากบ้าง ย่างบ้าง ฉะนั้นขอร้องอย่าประท้วงกันอีกเลย”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในเรื่องการสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน ต้องทำให้ถูกต้อง ศูนย์ติดตามเรื่องการทุจริตหลายร้อยคดีก็นำสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้ว เพียงแต่ว่าบางอย่างมันประกาศออกไปไม่ได้ ก็นำเข้ากระบวนการตรวจสอบทั้งหมด ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในอนาคต ก็ขอให้ทุกคนได้ใช้เวลาที่มีอยู่ได้เตรียมการที่จะไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ เตรียมปฏิรูปขั้นต้นให้ได้ สร้างมาตรการในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยให้ได้ ปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ หลายอย่างทำมาแล้ว 2-3 อย่างนี้ทำมาหมดแล้ว ทำเล็ก ทำน้อย ทำกลาง ทำใหญ่ ที่ใหญ่ๆ ก็ต้องใช้เวลาในการทำต่อไป มันถึงต้องมีระยะเวลาในการทำหลายปี ทำต่อเนื่อง ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด เพียงแต่เราต้องปรับวิธีการบริหารจัดการ จัดกฎหมายที่เป็นอุปสรรค สร้างความเข้มแข็งในทุกมิติ

“ช่วงนี้ผมขอร้องว่าขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความมีเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งมัน

จะทำให้เศรษฐกิจต่างๆ ดีขึ้นตามลำดับ ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจจะเต็มไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ และอาจจะไม่บริสุทธิ์ สร้างภาพออกไปมันก็สร้างผลกระทบต่อประเทศนั้นแหละ ถ้ามันไม่บริสุทธิ์ โดยที่ไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันไปไม่ได้หมด ฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องระมัดระวังอย่าปล่อยปละละเลย อย่าทำอะไรที่มันเกินกว่าเหตุ ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันระมัดระวังในเรื่องของกฎหมายด้วย”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า กรณีที่มีการเมืองออกมาเคลื่อนไหว มีการพูดจาให้ร้าย สร้างวาทกรรม ตนถือว่าบางอย่างฉวยโอกาส เพราะจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม ขยายความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น บางเรื่องก็ไม่ใช่ สร้างความชิงชังให้กับรัฐบาลและ คสช. ในขณะที่หลายคนยังมีมติติดตัวอยู่ ตัวเองก็ไปเตรียมการสู่คดีโน่น แต่อย่าออกมาพยายามพูดให้สังคมเชื่อในสิ่งที่ตนเองพูด ประชาชนต้องเรียนรู้ว่าจะฟังเขาหรือเปล่า คนเหล่านี้ บางคนก็ไม่น่าจะฟัง เพราะฉะนั้นตนไม่ออกไปต่อล้อต่อเถียงด้วย หลายคนก็ออกมาพูดเหมือนกับจะตั้งอุดมการณ์ของตัวเองจะทำอะไรก็ได้เพื่อจะได้ออกมาสู่อำนาจอีกครั้ง

### ไว้อุปกรณ์เล่นรัฐบาล

“หรือมาบ่อนกันผม บ่อนกัน คสช. ในการจะอยู่ต่อรักษาอำนาจ มันยังไม่ถึงเวลานั้นเลย ท่านมาพูดอะไรตอนนี้ แล้วอุดมการณ์ท่านอยู่ตรงไหน ท่านอย่ามาแก้ตัว จะรวมกันหรือจะแยกกันก็แล้วแต่ จะตีใครก็ตี ผมไม่ไปร่วมกับท่านอยู่แล้วตอนนี้ สังคมต้องรู้เท่าทัน ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็เป็นตัวอย่างอยู่แล้ว ผมไม่ได้ไปให้ร้าย อะไรที่ตีผมก็ทำต่อให้ อะไรที่ไม่ตีผมก็ปรับแก้ให้ แต่ท่านกลับมารุม ระดม มาเล่นงานรัฐบาลที่กำลังแก้ไขอยู่ แล้วประชาชนก็สับสนอลหม่านไปหมด ฉะนั้นก็ขอให้ลงรายละเอียดกันบ้างว่ารัฐบาลทำโน่นทำนี่ไม่ดี แล้วท่านจะให้ทำอย่างไรถ้าไม่พูดเลย จะเก็บไว้หาเสียงหรือไง มันยังไม่ใช้เวลาคอนนั้น แล้วหาเสียงแบบเดิมๆ ผมว่ามันก็ไม่ได้แล้วละ พูดอะไรที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้ แล้วก็ปัญหาอีก ผมไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปในเรื่องการ

หาเสียง ก็เป็นเรื่องของ สนช. เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้หมด”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงท้ายว่า สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาคือการสร้างค่านิยม การสร้างความเข้าใจที่ผิดๆ ประชาชนที่มีรายได้น้อยก็เลือกอยู่แล้วละ บอกว่าจะทำให้ราคาเท่านี้เท่าโน้น มันเป็นไปได้ มันต้องดูว่าท่านจะทำด้วยวิธีการไหน นั่นละสิ่งที่จะต้องเตรียม เอาเวลาช่วงนี้ไปเตรียมสิ่งเหล่านี้มากกว่าที่จะมาทำลายตน ก็ฝากคนที่ดูแลด้วยกัน ตนไม่ได้มาแก้ด้วยอะไร เพียงแต่มาทำความเข้าใจ อะไรที่ผิด-ถูก อะไรที่ตนทำ ดี-ไม่ดี ตนต้องขอโทษทุกครั้ง และอย่านำไปขยายความ จะทำให้มันบานปลายไปอีกจบแล้วคือจบ

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและ รมว. กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีมีการพบเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดจำนวนมาก รายการ จ.ฉะเชิงเทรา เชื่อมโยงกับนายวุฒิพงศ์ กษธรรมคุณ หรือโกตี เกานำคนเลื้อยแดง ว่า จากการตรวจสอบพบว่า เป็นล็อตเดียวกับของนายโกตี ส่วนอาวุธที่พบมีแผนใช้ก่อเหตุก่อนหน้า หรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าเพิ่งนำมาทั้งหมด เพราะอาวุธทุกอย่างยังสามารถใช้งานได้ หากทั้งหมดแล้วจะใช้งานลำบาก ต้องรอผลการสืบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

“ขณะนี้ทีมงานด้านการข่าวแจ้งว่ามีกลุ่มคนเริ่มเคลื่อนไหว และถ้าเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้ก็คงปลดล็อกการเมืองยาก แต่ถ้าไม่ปลดล็อกการเมืองก็ไม่ได้ ต่อจากนี้หน่วยงานความมั่นคงก็ทำงานหนักขึ้น ซึ่งอาจจะต้องปลดล็อกการเมืองในช่วงที่ใกล้เลือกตั้ง”

เมื่อถามว่า เป็นการสร้างข่าวกลบกระแสรัฐบาลขาลงหรือไม่ พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า ใครขาลง ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลชุดนี้เจอเรื่องราวต่างๆ มากมายในช่วง 3 ปี และบุคคลสำคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี รวมถึง รมว.กลาโหม ถูกโจมตีในหลายเรื่องนั้นก็วิจารณ์กันไปเอง ซึ่งเราก็ทำงานได้ดีขึ้น ไม่มีอะไร ทั้งนี้อยู่ที่สื่อว่าอยากให้รัฐบาลขาลงหรือไม่

ถามว่า พอใจหรือไม่ต่อกรณีที่ประชาชนมาตอบ 4 คำถามของนายกรัฐมนตรี และอยากให้รัฐบาลชุดนี้อยู่บริหารประเทศต่อไป พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตนถามว่าแบบนี้คือขาลงของรัฐบาลหรืออย่างไร เพราะความต้องการของประชาชนมันสวนทางกับที่สื่อถาม

อย่างไรก็ตาม จากคำตอบของประชาชนเชื่อว่าประชาชนดูจากผลงานของรัฐบาล

## อ้างอาวุธ “โกตี” ปี 57

ขณะที่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงความคืบหน้าในการพบอาวุธสงครามและระเบิดจำนวนมาก ทั้งระเบิดขวางสังหาร อาร์จีดี 5 30 ลูก ไปป์บอมบ์ 7 ลูก แท่งดินระเบิด ลูกกระเบิดยิงขนาด 40 มม. จำนวน 2 ลูก กระสุนปืน ถูกนำมาทิ้งไว้ บริเวณริมคลองน้ำในเขตตำบลดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ว่าในทางคดีอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ เพื่อดำเนินการจับกุมตัวผู้ต้องหาให้ได้เร็วที่สุด

“ระเบิดที่ตรวจสอบพบเป็นระเบิดลือตเดิม เหมือนของนายวุฒิพงศ์ กษธรรมคุณ หรือโกตี เมื่อปี 2557 เพราะหมายเลขระเบิดยืนยันว่าเป็นชุดเดียวกัน จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่โอดี ระเบิดชุดนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แม้จะอยู่ในน้ำก็สามารถใช้งานได้ ระเบิดลือตนี้มีประวัติถึง 10 เหตุการณ์ ทั้งในพื้นที่บข.น.และปริมณฑล ส่วนผู้ที่ครอบครองระเบิดดังกล่าวอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติออกหมายจับ เพียงแต่ยังต้องรอจนกว่าศาลจะพิจารณา เรื่องนี้จะมีการดำเนินการไปตามหลักฐานที่มี พบมีความเชื่อมโยงไปถึงหลายคน คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า น่าจะออกหมายจับได้อย่างน้อย 2-3 คน ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไม่ ผมตอบไม่ได้” พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการตรวจจับอาวุธสงครามจำนวนมากที่ จ.ฉะเชิงเทรา จะถือเป็นเงื่อนไขปลดล็อกด้วยหรือไม่ ไม่ทราบ ไม่รู้เกี่ยวกับหรือเปล่านั้นไม่รู้ ตอบไม่ถูก และไม่รู้อีกว่า คสช.ต้องคิดเรื่องอะไรบ้างว่าจะปลดหรือไม่ปลดล็อกการเมือง

เมื่อถามว่า การที่ คสช.ไม่ปลดล็อกการเมือง ดูจะขัดกับกฎหมายต่างๆ ที่ออกมา นายวิษณุกล่าวว่า ไม่รู้ ตอบไม่ถูก ไม่รู้จะตอบยังไง จะนิ่งก็ไม่ดี จะพยักหน้าก็ไม่ดี สันหัวก็ไม่ดี ไปดีกว่า

ทางด้านนายสามารถ แก้วมีชัย อดีตร.ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประวิตรระบุว่า การพบอาวุธที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลกระทบต่อปลดล็อกการเมืองว่า การปลดล็อกให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อไหร่เป็นเรื่องของ คสช. แต่ คสช.

จะอย่างไรในเมื่อกฎหมายพรรคการเมืองยังคงทำหน้าที่กินเวลาไปเรื่อยๆ ข้อหนึ่งคือเรื่อง การให้พรรคการเมืองส่งรายงานจำนวนสมาชิกพรรคที่ตรวจสอบความมียุติจริงภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันกฎหมายประกาศใช้ ในเมื่อตอนนี้พรรคการเมืองทำกิจกรรมอะไรไม่ได้ แล้วจะตรวจสอบจำนวนสมาชิกพรรคได้อย่างไร สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือ หากทำไม่ทันก็อาจจะไม่ผลกระทบต่อการส่งผู้สมัคร ส.ส. รวมถึงการล้มสภาความเป็นพรรคการเมือง

“เมื่อ คสช.ไม่ปลดล็อก ก็ควรที่จะดำเนินการเสนอแก้ไขบทเฉพาะกาลกฎหมายพรรคเพื่อไทย เพื่อเพิ่มเวลาจาก 90 วัน เป็น 180 วัน อย่างนี้ก็จะทำให้พรรคการเมืองคลายความกังวลได้ระดับหนึ่ง และไม่กระทบต่อโรดแมปวันเลือกตั้ง เพราะเป็นเพียงยืดระยะเวลาการส่งรายงานสมาชิกออกไปเท่านั้น การอ้างเหตุการณ์พบอาวุธมาเป็นเหตุในการไม่ปลดล็อกการเมืองนั้น ก็เป็นสิ่งที่ไม่เกินคาดอะไร เพราะทุกครั้งประเทศเกิดวิกฤติที่มีคนเป็นสร้างทั้งนั้น ไม่ได้เป็นวิกฤติที่เป็นธรรมชาติก็ไม่แปลกใจ ครั้งนี้ก็เกิดวิกฤติอีกครั้งที่คนต้องการทำให้เกิดขึ้น” นายสามารถกล่าว

สำหรับรัฐมนตรีใหม่ 18 คนที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังจากนั้น รมต.บางคนได้เริ่มเข้าทำงานที่กระทรวงทันที ขณะที่บางคนถือฤกษ์เข้ากระทรวงในช่วงเช้าวันศุกร์ และบางส่วนเริ่มแบ่งงานกันแล้ว อาทิ นายเกษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์คนใหม่ พร้อมด้วย นายลักษณะ วรนาถวิชัย และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ถือฤกษ์ 9 นาฬิกา เข้าสักการะศาลพระภูมิและสักการะพระพิรุณทรงนาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง

## รมต.ใหม่โน้มนำรับสั่ง

โดยนายเกษฎาเปิดเผยถึงการทำงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทั้งหมด 14 กรม แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน โดยจะให้ นายลักษณะดูแลเรื่องผลผลิตและการตลาด ส่วน นายวิวัฒน์จะดูขั้นตอนการผลิตและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 เดือนแรกจะหารือร่วมกับปลดกระทรวงและอธิบดีกรมต่างๆ ว่าแผนงานใดที่เป็นนโยบายที่ได้อยู่แล้ว จะสานต่อจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตร.รมว.เกษตรฯ ที่ได้วางนโยบายไว้แล้ว

ส่วนที่ท่าเนียบรัฐบาล เวลา 07.05 น. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถือฤกษ์เดินทางเข้าสักการะสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล พร้อมกล่าวว่า สำหรับช่วง 1 ปีที่เหลือ ไม่ได้กดดันมาก เพราะเราเตรียมงานไว้เยอะแล้ว

นายสุวัจน์ ดันยวธรณะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ทราบว่าจะมีหมายงานอะไรให้ทำ เมื่อนายกฯ ว่างใจให้มากก็พร้อมทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เช่นเดียวกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ส่วนงานของกระทรวงเกษตรฯ เชื่อว่ารัฐมนตรีคนใหม่ทำงานน่าจะไปได้ด้วยดี เพราะเวลานี้มีรัฐมนตรีถึง 3 คน

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหมคนใหม่ ได้เดินทางเข้ามาทำงานที่กระทรวงกลาโหม เป็นวันแรก ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงการแบ่งงานให้ พล.อ.ชัยชาญ ว่าเป็นการแบ่งงานเหมือนเดิม เหมือนที่เคยแบ่งงานให้กับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตรมช.กลาโหม แต่จะมีการเพิ่มเติมเรื่องความปรองดองที่รัฐบาลและ คสช.ยังคงเดินหน้าอยู่ ซึ่งล่าสุดก็มีการเปิดตัวน้องเกี้ยวเกี้ยวที่เป็นตุ๊กตามาสดคอตัญลักษณ์ของความปรองดอง รวมถึงงานแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย โดยจะต้องประสานการทำงานร่วมกับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลคนใหม่

ส่วนนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ถือฤกษ์ 08.49 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ โปรดให้หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิตติยากร เลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทน ประธานดอกไม้ให้กับนายวีระศักดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งด้วย

ขณะนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงานคนใหม่ ประชุมร่วมกับข้าราชการ โดยปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือการเปิดประ

มูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ และบงกช เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อม อุทิศตนทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน อ้าวงใจซึ่งสถาบันหลัก ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า นอกจากนี้ ให้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน และส่วนตัวนายกรัฐมนตรีได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม และน้อมนำไปขับเคลื่อนงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจะแบ่งมอบงานให้แก่รองนายกฯ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายงานตามภารกิจแก่รัฐมนตรีทุกกระทรวงอย่างเหมาะสม เพื่อร่วมกันนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจให้มากที่สุด

วันเดียวกัน นายไพฑูริย์ นิตตะวัน ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป พร้อมด้วยแกนนำคณะ 117 คนที่เข้าชื่อเตรียมจะยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อขอเตรียมการจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป ตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 18 ที่กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คนขึ้นไป กล่าวว่า ขณะนี้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ข้อ 16 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 ถือว่ามีผลบังคับใช้แล้ว คณะเตรียมการจัดตั้งพรรคมีจำนวน 117 คน จะได้รวบรวมประชาชนที่มีอุดมการณ์ ตรงกันทั่วประเทศมาร่วมเป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมืองที่กฎหมายกำหนด.

# “क्रम.ตุ5”สูตรผสม “ไฮโปรไฟล์-ไฮโปรฟิต”



## ป้อมพระสุเมรุ ทีมข่าวการเมือง

“क्रम.ประยุทธ์ 5” ดีเดย์ประเดิมงานกันได้แล้ว หลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ต้องบอกว่า ตั้งแต่ตั้ง “क्रम.ประยุทธ์ 1” เป็นต้นมา ครั้งนี้มีเสียงร้องยี่หน้อยที่สุด ส่วนหนึ่งเพราะมีการลดสัดส่วนทหารแล้วดึงเอา “มืออาชีพ” หรือพวก “โปรไฟล์เด่น-ภาพลักษณ์ดี” เข้ามาทำงาน แต่บางส่วนก็รู้เช่นเห็นชาติกันว่า “มือเชิงลึก” ถูกวางมาเป็นมือไม้ในมหรกรรมเก็บค่าต่งแห่งชาติ

ด้วยใจหทัยของ “บิ๊กตุ” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่มีทางเลือกอื่น เพราะเป็นปีสุดท้ายที่ต้องผลิตผลงาน จำใจต้องเขี่ย “ขุนทหาร” ที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมายึดอำนาจจาก “รัฐบาลยิ่งลักษณ์” เพื่อประคองภาพรวมไม่ให้ถึงเส้นชัยก่อนลงหลั่งเลือด

กอบปรักการปูทางสู่การเป็น “นายกฯ” อีกหอมของ “บิ๊กตุ” ที่จะต้องผลิตผลงาน บันโปรไฟล์ติดตัวเอาไว้บ้าง จึงเป็นไฟต์บังคับให้ต้องผลักเพื่อนพ้องน้องพี่ออกบางส่วน แล้วดึงมืออาชีพเพื่อเข้ามาต่อลมหายใจให้แก่รัฐบาลในช่วงโค้งสุดท้าย ผนวกกับการตระเตรียมกระสุนไว้สู้ศึกเลือกตั้ง หากไอดีการตั้งพรรคทหารเป็นจริง ทำให้ดูละล้าละลัง เมื่อกักๆ อยู่พอสมควร

เพราะไม่เพียงแต่เสริมทัพพวก “ไฮโปรไฟล์” (High profile) เข้ามาเท่านั้น ยังผสมปนเปเหล่ามือเชิงลึก “ไฮโปรฟิต” (High profit) เข้ามาด้วย

ดูจากภาพรวมจากตำแหน่งที่มีการจัดวางคุมกำลัง นี้นำจะเป็นครั้งแรกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับคำชมมากที่สุดจากการปลดไปตั้งรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมด โดยดึง “2 กูรู” อย่าง “อ.ยักษ์” วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และลักษณะ วรจนา นวัช อดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การดึง “อ.ยักษ์” มาอยู่ในกระทรวงเกษตรฯ ถือเป็นกาเพิ่ม

ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แนวทางการทำงานของรัฐบาล เพราะที่ผ่านมา เป็นแบรนด์ที่คนไทยติดตามตลอดว่า บุคคลนี้ คือผู้ที่สืบบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ส่วนตัว "บักตู" เองก็ปลื้มในหลักคิดที่สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่สำคัญ ไม่มีขั้ว ไม่มีสี เป็น "ปราชญ์" ที่แตกฉานเรื่องการเมืองการเกษตรยั่งยืน

ขณะที่ "ลักษณ์" ถือเป็น "นักการธนาคาร" ฝีมือดี ที่ทำงานร่วมกับ "รัฐบาลบักตู" มาตั้งแต่แรกๆ ถือเป็นหนึ่งศิษย์แมนสำคัญที่พา ช.ก.ส. ผ่ามรสุมจำนำข้าว ที่เจ็ระระเระขนาดมาได้ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่สนองนโยบายของภาครัฐได้แบบถูกตาต้องใจรัฐบาล โดยเฉพาะการดำเนินการ "โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร" ซึ่งน่าจะมาเป็น 1 ในมี้องงานสำคัญของการขับเคลื่อน "ประชารัฐ" ของรัฐบาลชุดนี้อีกแรง

ที่เป็นรอยตำหนิ น่าจะเป็นรายชื่อของ "ปลัดปุ๋ย" นาย กฤษณา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับ "กระทรวงพญาขนาด" มาก่อนแม้แต่น้อย แต่การดึงเข้ามาเป็น "หัวขบวน" กระทรวงปากท้องแห่งนี้ เพราะมีบุคลิกประนีประนอม เข้ากับชาวบ้านชาวช่องได้เป็นอย่างดี ดูได้จากโปรไฟล์ สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวาง กระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงที่ต้องรับมือกับ "มีอบ" ตลอดเวลา ไม่ว่าจะป็นชาวสวนยาง หรือชาวนา การดึงอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรายนี้เข้ามาทำภารกิจ "จัดการมีอบ" เหนือสิ่งอื่นใด

"ปลัดปุ๋ย" เองยังถือเป็นคนที่มีความสนิทชิดเชื้อกับเหล่าแม่ทัพนายกองเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ "บักป๊อก" พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ "บักตู" เองด้วย นอกจากนี้ ในภาคการเมืองยังถูกมองว่า เป็น "เด็ก" ของ "กำนันเทือก" สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กบปส. สมัยมีอบ กบปส. เมื่อปี 2557 ก็ "กฤษณา บุญราช" รายนี้แหละ ที่เป็นผู้ว่าฯ คนแรกๆ ที่นำเรียกร้องให้ตำรวจออกจากศาลาว่าการจังหวัด เพื่อเปิดทางให้ มีอบ กบปส. เข้าไปบักหลัก โดยไม่สนใจอำนาจของรัฐบาลในขณะนั้น

จึงเป็นที่จับตามองว่า หาก "ปลัดปุ๋ย" อยู่ใต้อาณัติของ "บักป๊อก" รวมทั้งเปิดช่องให้ "กำนันเทือก" เข้ามาแทรกแซง ก็น่ากลัวว่ากระทรวงที่ควรดูแลปากท้องชาวบ้าน ก็กลายเป็นการดูแลปากท้องคนกันเองมากกว่า

ขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจสำคัญอีกแห่ง อย่างกระทรวงคมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เจ้ากระทรวง หนึ่งยังเหนียวได้ไปต่อ แม้จะมีเสียงติติงความอืดอาดในการทำงานของอดีตเลขาฯ

สภาพคนผู้นี้มากพอสมควร แต่มีการเติมกำลังพลมาช่วย หลังหยิบเอา ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ เซอร์ไพรส์อยู่บ้างที่ตอนแรกมีชื่อไปด้วตำแหน่ง "เสมา 1" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยหลังพ้นตำแหน่งใน ปตท. ก็ออกมาลุยงานด้านการศึกษาเต็มตัว

ระดับความรู้ความสามารถของ "ไพรินทร์" ถือว่าไม่ใช่คนอื่นไกลของแวดวงผู้มีอำนาจ เป็นที่หมายปองของรัฐบาลแทบทุกยุคที่จะดึงมาช่วยงาน จนวนเวียนในตำแหน่งต่างๆ มากมาย แต่ก็เพิ่งมาดรงปล่องขึ้นคราวนี้ แน่หนอนว่าจุดเด่นคือ เรื่องการหาเงิน แต่รายนี้หน้าหวาดเสียวในอนาคตที่อาจเป็น "หมูบ้านกระสุนตก" ได้ เพราะมีคดีอยู่ในสำนังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และที่อาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นกระบวน โดยเฉพาะกรณีการซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่าล้มน้ำมันที่อินโดนีเซีย ของบริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (PTTGE) ที่พาดพันอยู่กับ นิพัทธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (PTTGE)

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแกะกล่อง ที่ตอนแรกทุกคนมองว่า เป็นของ อารีพงศ์ ภูษอุม อดีตปลัดฯ สุดท้ายกลายเป็น ศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย คิวขึ้นปลามาไป ถือว่าอยู่แนววงปิโตรเลียมมานาน เช่น การออกแบบโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน การจัดตั้งและบริหารบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ เป็นผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ด้านการลงทุน และเป็นผู้ว่าการของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด ได้เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

คนนี้ฝั่งรัฐบาลค่อนข้างซัด เพราะมีแนวทางเดียวกันคือ เรื่องการเปิดล้มปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ที่ "ศิริ" สนับสนุนเรื่องระบบล้มปทานมาโดยตลอด การเอา "ศิริ" มาแต่งตั้งนี่ อาจเป็นการเปิดฉากให้สงครามเรื่องปิโตรเลียมกลับมาอีกครั้ง เชื่อว่าภารกิจแรกของ "ศิริ" คงหนีไม่พ้นการตีวงเงินหน้าต่อล้มปทานปิโตรเลียม พับเก็บแนวทาง "แบ่งปันผลผลิต" ที่ "ภาคประชาชน" อุทสาห์ต่อลู่จนบรรจุไว้ในกฎหมายปิโตรเลียมฉบับใหม่ไว้ในลิ้นชัก

จนน่าห่วงเหลือเกินว่า การเข้ามาของ "ศิริ" ในฐานะ "ม้ามิด" รอบนี้ เป็นเพราะ "มีงาน" มาลุยล้มปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ให้

เป็นไปตาม "รงเดิม" ของ "ฝ่ายอำนาจ" อันอาจจะนำมาสู่ผลประโยชน์ "ค่าตง" ก่อนหมีมา ที่ "บัก คสช." อาจหวังตงไว้ใช้เป็น "ทุนเลือกตั้ง" หรือเป็น "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ยามหมดอำนาจก็เป็นได้

วนไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้าง ตัวรัฐมนตรียังคงเหนียวแน่น ทั้งที่มีข่าวหนาหูว่า จะให้หลุดได้ กระทั่งบทสรุปออกมกลายเป็นการเปลี่ยนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น คือ "นพ.อุดม คชินทร" อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ถูกดึงมาท่ามกลางข่าวหนาหูว่า เอามาเพื่อเป็นการรองรับการตั้งกระทรวงใหม่ที่เรียกว่า "กระทรวงอุดมศึกษา" ที่กำลังอยู่ในระหว่างร่างกฎหมายในขณะนี้

เพราะสมัยที่ "บักหนุ่ย" พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบโจทย์ให้แยกสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง "หมออุดม" ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็รับโจทย์นี้ และได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะเตรียมและศึกษาการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาเมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา

คนนี้ไม่เห็นใจความคาดหมาย "กอบศักดิ์ ภูตระกูล" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะนี่คือ เด็ก "เสียดวง" สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่เอามาทำงานด้วยนานนม ฝีมือฉลาดจกรรจ์ แถมยังเป็นที่ถูกอกถูกใจ "ลุงตู่" เวลาอธิบายเรื่องเศรษฐกิจงายๆ ให้เข้าใจง่าย ไหนๆ ก็อยู่กับแค้นนี้ อัปเดตขึ้นเป็นรัฐมนตรีให้ทำงานเต็มตัวกันไปเลย ช่วย "เสียดวง" ขับเคลื่อนโปรเจกต์ "ประชารัฐ" ให้จบ

ขณะที่พวกหน้าเก่าแต่สลับเก้าอี้ รายนี้กลับที่เดิมอีกครั้ง "สุวัณธุ์ ดินยวรรณะ" ที่โยกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกลับมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ลือกกันสนันกระหวงตราซัง ชีวิต "สุวัณธุ์" ที่นั่นไม่โอเค ข้าราชการในกระทรวงล่าหน้าเป็นพัคลม แถมลือกันบ่นกันระงม เลยต้องดึงกลับมาอยู่ใกล้ๆ ตัวนายกฯ คงได้ดูสำนังานพระพุทศศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เหมือนเดิม แต่จะไปปล่อยปละตามใจ "พระ" เหมือนเดิมไม่ได้ เพราะเห็นอยู่

พวงดการสุดสัปดาห์ 360°

Poo Jatkam Weekend 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 350

Section: First Section/การเมือง

วันที่: เสาร์ 2 - ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

ปีที่: 8

ฉบับที่: 423

หน้า: 19(กลาง)

Col.Inch: 106.92 Ad Value: 37,422

PRValue (x3): 112,266

Clip: Full Color

คอลัมน์: ป้อมพระสุเมรุ: "क्रम.ตุ5"สูตรผสม"ไฮโปรไฟล์-ไฮโปรฟิต"

ตำตาแล้วว่า แนวทางควรจะเป็นอย่างไร หลัง “พงศ์พร พรหมณ์  
เสน่ห์” คัมแบ็ก

แต่อย่างว่า หลายนๆ คนที่หน้าตาดี แต่ไม่ได้การันตีว่า จะ  
นำพารัฐบาลลุยฝ่าวิกฤตไปได้ เพราะเห็นกรณีตัวอย่างกันแล้วว่า เมื่อ  
มาอยู่รัฐบาลทหาร มันมีกรอบการทำงานที่จำกัด ก็รายต่อที่รายที่เอา  
ชื่อมาหิง...ก็รอดูกันไป ■

# ยึดปลดล็อก บ่อมซีมีป่วน

## บิ๊กตุ๋นจะ2ค่าย หวังแค่อำนาจ

“บิ๊กตุ๋น” หนุนข่าวสองพรรคจับมือเห็นถึงอุดมการณ์ยอมทำทุกอย่างเพื่อมีอำนาจอีกครั้ง ลั่นยังไม่ถึงเวลาจะมา ♦ [อ่านต่อหน้า 9](#)

### ยึดปลดล็อก □ [ต่อจากหน้า 1](#)

ป้องกัน คสช. ผาก สนช. แก้ปัญหาการหาเสียงแบบเดิม ๆ ที่สร้างค่านิยมหรือความเข้าใจผิด ๆ “บิ๊กป้อม” ชี้พบอาวุธที่จะเชิงเทราคือสัญญาณกลุ่มคนเริ่มเคลื่อนไหว เข้มถ้าเป็นเช่นนั้นอาจต้องปลดล็อกได้ช่วงใกล้เลือกตั้งเผยอาวุธเป็นลวดเดียวกับของ “โกตี๋” ส่วนกลับสื่อไม่ใช่

ข่าวกลบกระแสรัฐบาลกลาง ให้ดูผลตอบคำถามที่หนุน “บิ๊กตุ๋น” บริหารประเทศแล้วคิดเอาว่าเป็นขาลงหรือไม่ “บิ๊กปู้” เผยรู้ตัวเจ้าของอาวุธ เตรียมออกหมายจับสืบล่าห์หน้าภาคเตรียมนำมาใช้ก่อเหตุใน กทม. รัฐมนตรีใหม่เริ่มทยอยเข้าทำงาน “กอบศักดิ์” เผยนายกฯ ต้องการแก้ปัญหาความยากจน “บิ๊กโย่ง” โวทำบุญมาดีใคร ๆ ก็อิจฉาที่ได้มาอยู่ พม. เพราะได้ทำงานเพื่อสังคม “ไพโรจน์” รมช. คมกมขอลดอุบัติเหตุท้องถิ่นเป็นงานเร่งด่วนด้าน “ไพบุลย์” เดินหน้าตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปขึ้นอันนโยบายหนุน “บิ๊กตุ๋น” เป็นนายกฯ

### □ สื่อยึดปลดล็อกการเมือง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและ รมว. กลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกรพบเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดจำนวนมากหลายรายการ จ.จะเชิงเทรา เชื่อมโยงกับนายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือโกตี๋แกนนำ

กาแล้วแวงว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลวดเดียวกับของนายโกตี๋ ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นอาวุธที่เกี่ยวข้องกับแผนก่อเหตุก่อนหน้าหรือไม่ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าเพิ่งนำมาทั้งหมด ๆ เพราะอาวุธทุกอย่างยังสามารถใช้การได้ หากทิ้งนานแล้วจะใช้งานลำบาก ก็ต้องรอผลการสืบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าจะขณะมีงานด้านการข่าวแจ้งว่ามีกลุ่มคนเริ่มเคลื่อนไหวและถ้าเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้ก็ยังคงปลดล็อกการเมืองยากแต่ถ้าไม่ปลดล็อกการเมืองก็ไม่ได้ ต่อจากนี้หน่วยงานความมั่นคงก็ต้องทำงานหนักขึ้นซึ่งอาจจะต้องปลดล็อกการเมืองในช่วงที่ใกล้เลือกตั้ง

### □ เมินกระแสวิจารณ์ขาลง

เมื่อถามว่า มีกรมองว่า เป็นการสร้างข่าวกลบกระแสรัฐบาลกลางหรือไม่ พล.อ.ประวิตร ย้อนถามว่าใครขาลง ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลชุดนี้เจอเรื่องราวต่าง ๆ มากมายในช่วง 3 ปี และนายกรัฐมนตรี รวมถึงคนถูกโจมตีในหลายเรื่องนั้นก็วิจารณ์กันไปเอง เราก็กังงานได้ดีขึ้น ไม่มีอะไร อยู่ที่สื่อว่าอยากให้รัฐบาลเป็นขาลงหรือเปล่า

เมื่อถามว่า พอใจหรือไม่ต่อกรณีที่ประชาชนมาตอบ 4 คำถาม ของนายกรัฐมนตรี และอยากให้รัฐบาลชุดนี้อยู่บริหารประเทศต่อไป พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าตนถามว่าแบบนี้คือขาลงของรัฐบาลหรืออย่างไรเพราะความต้องการของประชาชนมันสวนทางกับที่สื่อถามอย่างไรก็ตามจากคำตอบของประชาชนเชื่อว่าประชาชนดูจากผลงานของรัฐบาล

### □ คาดนำมาก่อเหตุในกทม.

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) กล่าวถึงคืบหน้ากรณีการเข้าตรวจอาวุธสงครามที่บ่อพักน้ำใน จ.จะเชิงเทรา ว่า เจ้าหน้าที่ที่ทราบแล้วว่าอาวุธสงคราม และวัตถุระเบิดดังกล่าวเป็นของบุคคลใดพร้อมเตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์หน้า 2-3 คนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ว่าเกี่ยวข้องกับคนมีสีหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่เป็นบุคคลในต่างประเทศหรือไม่ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนแต่เบื้องต้นพบว่าอาวุธสงคราม และวัตถุระเบิดที่ตรวจสอบมีความเชื่อมโยงกับนายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือ โกตี๋ แกนนำสื่อแวงเนื่องจากซีเรียลเนมเบอร์ของอาวุธปืนเป็นชุดเดียวกับที่จับได้ก่อนหน้านั้น



▲ ถูกขี้ตมขี้... พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ศาลยาย พร้อมถวายเครื่องเซ่นไหว้เอาฤกษ์เอาชัย ก่อนเข้าทำงานวันแรก ที่ทำเนียบรัฐบาล



“จากการสืบสวนสอบสวนยังพบว่า อาวุธสงครามและชิ้นส่วนวัตถุระเบิด ที่ตรวจพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบกว่า 10 เหตุการณ์โดยเฉพาะช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ.2557 และการชุมนุมอื่น ๆ อีกหลายเหตุการณ์ซึ่งคาดว่าอาวุธนี้อาจจะมีการนำมาก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย อาวุธสงคราม และวัตถุระเบิด ถึงแม้จะซุกซ่อนอยู่ในแก๊งค์แต่สภาพยังพร้อมใช้งาน ผบ.ตร. ได้สั่งให้ทุกกองบัญชาการทั่วประเทศตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะเป็นที่เป้าหมายในการซ่อนอาวุธสงครามด้วย” พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าว

## □ วอนขยายเวลาให้พรรค

นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรอง ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ. ประวิตร ระบุเรื่องการพบอาวุธที่จังหวัดจะเขิงเพรา มีผลกระทบต่อการปลดล็อกการเมืองว่า คสช. จะทำอย่างไรในเมื่อกฎหมายพรรคการเมืองยังคงทำหน้าที่กินเวลาไปเรื่อย ๆ สิ่งที่เป็นห่วงก็คือการยื่นยื่นจำนวนสมาชิกพรรคใน 90 วัน หากทำไม่ทันเงื่อนไขกฎหมายก็อาจจะ มีผลกระทบต่อการส่งผู้สมัคร ส.ส. รวมถึงการ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองดังนั้น เมื่อ คสช. ไม่ปลดล็อกก็ควรที่จะดำเนินการเสนอแก้ไขบทเฉพาะกาลกฎหมายพรรคการเมืองเพื่อเพิ่มเวลาจาก 90 วัน เป็น 180 วัน อย่างนี้จะทำให้พรรคการเมืองคลายความกังวลได้ระดับหนึ่ง ส่วนการอ้างเหตุการณ์พบอาวุธมาเป็นเหตุในการไม่ปลดล็อกการเมืองนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ไม่เกินคาดอะไรเพราะทุกครั้งที่ประเทศเกิดวิกฤติ ก็มีคนสร้างทั้งนี้

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ข้ออ้างของ พล.อ. ประวิตร นั้นถือเป็นข้ออ้างแบบจับแพะชนแกะ เป็นการให้เหตุผลที่เห็นแก่ตัวเชื่อว่า พล.อ. ประวิตร ไม่ต้องการให้พรรคการเมืองเข้มแข็งต้องการให้พรรคการเมืองอ่อนแอมากที่สุด เพราะจากที่มีกระแสข่าวเรื่องของการตั้งพรรคทหารขึ้นมาในเข้าใจว่า พล.อ. ประวิตร อาจต้องการให้พรรคทหารของท่านสามารถตั้งไข่และเดินได้คล่องแคล่วใกล้เคียงกับพรรคการเมืองอื่น ๆ

## □ คนข่าวสองพรรคจับมือ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า กรณีที่มีนักการ

การเมืองออกมาเคลื่อนไหวมีการพูดจาให้ร้าย สร้างวาทกรรม คนถือว่าฉวยโอกาสเพราะจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมอีก หลายคนยังมีคดีติดตัวอยู่ที่ควรไปเตรียมการสู้คดี คนไม่ยอมไปต่อคือต้องเถียงด้วยหลายคนก็ออกมาพูดเหมือนกับจะทิ้งอุดมการณ์ของตัวเองจะทำอะไรก็ได้เพื่อจะได้กลับมาสู่อำนาจอีกครั้ง หรือมาป้องกัน คสช. ในการจะอยู่ต่อรักษาอำนาจ มันยังไม่ถึงเวลานั้น มาพูดอะไรตอนนี้ แล้วอุดมการณ์ท่านอยู่ตรงไหน รวมทั้งหรือจะแยกกันก็แล้วแต่ คนไม่ไปร่วมกับท่านอยู่แล้วตอนนั้นสังคมต้องรู้ท่านทำ

“อะไรที่ไม่ดีผมก็ปรับแก้ให้ แต่ท่านกลับมาบูรณะมา เล่นงานรัฐบาลที่กำลังแก้ไขอยู่ แล้วประชาชนก็สับสนอลหม่านไปหมด ฉะนั้นก็ขอให้ลงรายละเอียดกันบ้าง ว่ารัฐบาลทำโน่น ทำนี่ไม่ดีแล้วท่านจะให้ทำยังไงถ้าไม่พูดเลย จะเก็บไว้หาเสียงหรืออย่างไร มันยังไม่ใช้เวลาคอนนั้น แล้วหาเสียงแบบเดิม ๆ คนว่ามันก็ไม่ได้แล้ว พูดอะไรที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ได้ แล้วก็ทำไม่ได้ผมไม่ปล่อยให้หาเสียงกันอย่างนั้นอีกต่อไป เป็นเรื่องของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายที่ต้องแก้ปัญหาดังนี้ให้ผม สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาคือการสร้างคำนิยามการสร้างความเข้าใจที่ผิด ๆ ประชาชนที่มีรายได้น้อยก็เลือกอยู่แล้วละบอกว่าจะทำให้ราคาเท่านี้เท่าโน้นมันเป็นไปได้ มันต้องดูว่าท่านจะทำด้วยวิธีการไหน นั่นละสิ่งที่จะต้องเตรียม เอาเวลาช่วงนี้ไปเตรียมสิ่งเหล่านี้มากกว่าที่จะมาทำลายผมก็ฝากคนที่ดูแลด้วยแล้วกัน ดูแลรัฐบาล คสช. บ้างอย่าคล้อยตามสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ทุกอย่างจะได้กลับไปเหมือนเดิม อย่างนำไปขยายความจะทำให้มันบานปลายไปอีก ผมจบแล้วคือจบ ผมก็ดูแลเท่าที่สามารถดูแลได้นะครับ” นายกฯ กล่าว

## □ “ไพบูลย์” เดินหน้าพรรค

ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิตติเตวัน ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป กล่าวถึงการร่วมกันเข้าชื่อเพื่อขอเตรียมการจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปว่า คณะเตรียมการจัดตั้งพรรคมีจำนวน 117 คน จะได้รวบรวมประชาชนที่ต้องการร่วมจัดตั้งพรรคให้มีไม่น้อยกว่า 500 คน และทุกคนต้องมีทุนประเดิมตั้งพรรคไม่น้อยกว่าคนละ 1,000 บาท คาดว่าจะครบตามกฎหมายและจัดประชุมใหญ่พรรคได้ภายในเดือน ก.พ. 61 จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนหาสมาชิกแต่ละจังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า 100 คน และสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ทั้งระบบบัญชีรายชื่อ

และระบบเขตซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ครบทั้ง 77 จังหวัด

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่าทั้งนี้คณะผู้ก่อตั้งมีอุดมการณ์และนโยบายเบื้องต้น 3 ข้อ คือ 1. จะปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาให้อยู่ในพระธรรมวินัย เช่น ให้มี พ.ร.บ. คณะสงฆ์ฉบับธัมมมาชิป โดย 2. ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปพรรคการเมือง ให้เป็นเครื่องมือของประชาชนสนับสนุนคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละความสามารถ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี เช่น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ 3. ปฏิรูปเพิ่มอำนาจให้ประชาชนตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจรัฐเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคอขวดร้อนของประชาชนเช่น ให้มีสภาปฏิรูปและตรวจสอบของภาคประชาชนบูรณาการทุกจังหวัด

## □ “กอบศักดิ์” ชี 1 ปีทำทนาย

สำหรับบรรณาธิการเจ้าพนักงานของรัฐมนตรีใหม่แต่ละคน อาทิ เวลา 07.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตักการะสังข์ศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยถือฤกษ์ตามพระอุปชฌาย์ วัดสระเกศ จ.นครราชสีมา คือเริ่มตักการะสังข์ศักดิ์สิทธิ์หลังเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป นายกอบศักดิ์กล่าวถึงการ ทำงานว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ครม. นำข้อสั่งการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เคยปฏิบัติมาเป็นแบบอย่าง และนำไปสู่การปฏิบัติจริง นายกรัฐมนตรีมีคำที่อยากทำเรื่องการแก้ปัญหาของถนนในปีนี

พล.อ. จักรชัย สารีถัดยะ รองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นทางการวันแรกโดยเมื่อมาถึงได้ไปตักการะสังข์ศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลและมาตักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ศาลยาย โดยได้ถวายเครื่องเช่นไหว้ ประกอบด้วย ฝักदानงละคร นางรำ ช้าง ม้า ผลไม้ 9 ชนิด ก่อนเดินขึ้นห้องทำงานที่ชั้น 4 ตึกบัญชาการ 1

## □ “บิ๊กโย่ง” บอกคนอิจฉา

พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินทางเข้ากระทรวง พม. เพื่อปฏิบัติงานเป็นวันแรก ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรชินราชและพระกริ่งไพรีพิฆาต ซึ่งคณะทำงานส่วนตัวได้นำมาขึ้นประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชาในห้องทำงาน โดย พล.อ. อนันตพร กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยกับ พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว. แรงงานตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวและได้รับนโยบายจากท่านมา

ซึ่งคิดว่าเป็นนโยบายที่มาจากทางแล้ว คิดว่ากรม.ชุดนี้ไม่มีเกรดเอเกรดบี ไม่ได้มีการแบ่งเกรดของกระทรวง ทั้งนี้คิดว่ากระทรวง พม. เป็นกระทรวงที่ทำงานเพื่อสังคมทุกคนบอกอีกว่าที่คนได้มาอยู่กระทรวงนี้ ซึ่งตนก็คิดว่าอาจจะทำบุญมาดีจึงได้มาตอบแทนสังคม

## □ “วีระศักดิ์” ไม่เกี่ยวพรรค

ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในช่วงเช้า นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวฯ ได้เข้ากระทรวงเป็นครั้งแรก และเริ่มงานด้วยการประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด โดยนายวีระศักดิ์ กล่าวว่า จะผลักดันนโยบายของรัฐบาลด้วยการกระจายการท่องเที่ยวลงไปยังท้องถิ่นเช่นเดียวกับด้านกีฬา จะเน้นเรื่องของอาหารไทยที่ถูกหลักโภชนาการกับกีฬาเพิ่มขึ้นและส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาขึ้นยืนว่า “ไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีด้วยโควตาพรรคชาติไทยพัฒนา” รมว.กีฬา ก็พูดชัด ซึ่งเชื่อว่ามีคนอยากถามเรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้ต้องเผารวัง ต้องทำงานเพื่อสาธารณะ ไม่ใช่ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อประเทศการทำงานที่ไม่ใช่มุ่งสร้างอาณาจักรขึ้นมา

เมื่อเวลา 07.30 น. ที่กระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เดินทางเข้ามาทำงานวันแรก โดยกล่าวว่า งานเร่งด่วนที่อยากทำ คือ การลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะประเทศไทยมีสถิติเรื่องนี้ติดอันดับโลก โดยอาจนำมาตรการการตรวจสอบสุขภาพการนอนหลับมาใช้ทดสอบผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะว่าพักผ่อนนอนหลับเพียงพอและมีศักยภาพพร้อมที่จะขับรถหรือไม่ สำหรับโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีที่มีปัญหาอยู่นั้นยังไม่ได้รับรายงานแต่คิดว่าไม่ใช่เรื่องยากหากแยกปัญหาให้ชัดเป็นเรื่องเทคนิค กฎหมายและเชิงพาณิชย์จะแก้ไขได้แน่

□ อ่านต่อหน้า 14

## ยึดปลดล็อก □ ต่อจากหน้า 9

### □ ก.เกษตรให้ฐาน 3 เดือน

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ พร้อมด้วยนายลักษณะ วรณานวัช และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง โดยนายกฤษฎาให้สัมภาษณ์ว่าตนและรมช.ทั้ง 2 คน จะเร่งผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรใน 3 เดือนนี้ให้มีอะไรดีขึ้น โดยเฉพาะราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ แม้นคนจะจบรัฐศาสตร์ แต่โชคดีไปเป็นผู้ว่าฯ ในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตการเกษตรสำคัญ ทำให้รู้ปัญหาเกษตรกรและยังได้คุยทำงานบูรณาการกับกระทรวงเกษตรฯ ในช่วงที่เป็นปลัดมหาดไทยด้วย นายลักษณะ กล่าวว่า รมว.เกษตรฯสั่งให้ยกปัญหาราคายางพาราเป็นวาระเร่งด่วน ขณะที่นายวิวัฒน์กล่าวถึงกระแสข่าวที่เป็นเพื่อนนายกรัฐมนตรีนั่งได้มาเป็นรัฐมนตรีว่า สมัยเรียนโรงเรียนวัดฉนวนวรวิศ เป็นรุ่นน้อง พล.อ.ประยุทธ์ แต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว นายกฯ มารู้จักคนตอนเล่นละครเฉลิมพระเกียรติ เช่นศิระน้าพระทัยทางช่อง 5 ช่วงที่นายกฯ เป็น ผบ.ทบ. จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ก็ได้สั่งให้กองกำลังทหารมาเรียนรู้เรื่องเกษตรที่ศูนย์มาบ่อ

### □ เลื่อนสอบคดีชกทรัพย์

อีกเรื่องหนึ่ง ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ วันที่ 1 ธ.ค. นายชำนาญ วัชรธรรมพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา เจ้าของสำนวนนัดสอบคำให้การคดีหมายเลขดำ อม.177/2560 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขึ้นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกล่าวหา นายชาติรดี เพ็งศิษย์ อดีตอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ ซึ่งนายชาติรดีได้ยื่นคำรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งยื่นค่าแถลงประกอบคำรับสารภาพไปแล้วก่อนหน้าตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 60

อย่างไรก็ตาม ศาลได้ตรวจคำร้องของผู้ร้องแล้วเห็นว่าไม่ได้บรรยายพฤติการณ์เรื่องเจตนากระทำผิดมาในคำร้อง จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 26 วรรคสาม สั่งผู้ร้องแก้ฟ้องโดยบรรยายพฤติการณ์ให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ขึ้นต้นไป เพื่อให้โอกาสผู้คัดค้านต่อสู้คดีเต็มที่จึงเห็นควรให้เลื่อนนัดสอบคำให้การไปเป็นวันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 09.30 น.

ภายหลังฟังกระบวนการพิจารณา นายชาติรดีได้หลบผู้สื่อข่าวไป แต่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับทีมทนายความทราบว่านายชาติรดี ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานแต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นหน่วยงานใด ขณะที่บัญชีทรัพย์สินที่ไม่ได้ยื่นต่อ ป.ป.ช.ก็ไม่ได้มีเจตนาขึ้นเท็จ เนื่องจากมีสมุดบัญชีบางเล่มตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งอัยการไม่ได้มีความเคลื่อนไหวและมียอดในบัญชีหลักไม่เกินหมื่นบาท ทำให้ไม่ได้สนใจและล้มยื่นแสดงบัญชีต่อ ป.ป.ช.

# ระวางสัญญาขาลง!



ได้เกียรติเดินทางพร้อมทีมงานเต็มตัว

ภายหลัง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. นำทีม  
กรม.ชุดใหม่เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรีหลายคนเข้าประจำการในหน่วยงานใหม่ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เฝ้าฯถวาย  
เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานวันแรก

ได้เวลาครีมีทิม “ประยุทธ์ 8” พิสูจน์ฝีมือ ในคิวที่มีปรากฏการณ์ร้อนๆหลายเรื่อง  
จ่อคิวอยู่

อย่างที่เห็นกับด่านทดสอบเฉพาะหน้า เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้หลายจังหวัด  
ที่ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะวิกฤติจากฝนตกหนักต่อเนื่อง เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทีมงานชุดใหม่ต้องเร่ง  
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย

ยังไม่รวมถึงปมยึดเชื้ออย่างปัญหาโรคหายากพาราโดค้ำที่เรื้อรังมานาน มีแนวโน้ม  
คุกรุ่นในอนาคต

เป็นปมร้อนที่ “บิ๊กตู่” ลงมากำกับบท แก้ปัญหาด้วยตัวเอง เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ระบายทางพาราไปใช้สร้างถนน คอสะพานและผลิตภัณฑ์ต่างๆในภาวะที่ขาลงถล่มถล่ม

โจทย์ยากประเดิมต้อนรับทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ทั้ง นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตร  
และสหกรณ์ปายแดง และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ต้องเร่งหาทางเพิ่มปริมาณ  
การใช้ขาลงพาราในประเทศ

ดันราคาขาลงทุกวิถีทาง ช่วยชีวิตเกษตรกรชาวสวนขาลงพาราพันวิกฤติ เบรกมือบไม่ไห้  
ขยับเข้ามาเคลื่อนไหวชุมนุมในเมืองกรุง

อุดช่องโหว่กันเต็มที ป้องกันไม่ให้ลามไปถึงมือเกษตรกรอื่นๆ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง  
ขยับผสมโรงร่วมสกัดคลอนเสถียรภาพรัฐบาลตามมาอีกทาง

บรรยากาศไม่ชวนให้น่าแฮปปี้ เพราะมีสารพันเรื่องที่รอให้ถอดสลัก ทั้งราคาขาลง  
พารา โรงไฟฟ้าถ่านหิน ปัญหาประมง และค่าครองชีพปากท้องชาวบ้าน

รวมรั้งคตตันผู้นำ คสช.จนเสียศูนย์ เผลอตัวพลาดตัวแทนประมงที่มาเรียกร้องขอความ  
ช่วยเหลือ ระหว่างการลงพื้นที่ จ.ปัตตานี และประชุม กรม.สัญญา จ.สงขลา

คุณภาพลักษณะที่ทหารติดลบในสายตาประชาชน ต่อเนื่องจากข้อดีที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พุดกระพนกกระเทือนจิตใจครอบครัวนักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิต

นั่นย่อมไม่ใช่นโยบายที่ลิดลครัดฝ้ายอำนาจพิเศษจน “ฟ้าใหญ่-น้องเล็ก” ต้องออกมาขอโทษ และแสดงความเสียใจกับสิ่งที่แสดงออกไป

สัปดาห์แห่งการก้าวสไตส์กองทัพ ทหารรู้จักขอโทษประชาชน  
ผ่อนคลายกระแสรักไม่พอใจของสังคม ไม่ให้ผูกขาดภาพเผด็จการ  
อำนาจนิยม

ในยามที่หน้าตักที่อุปถุคตลงไปตามกาลเวลา ไม่ได้แน่นปึก  
เหมือนเดิม

ตามสถานการณ์พักหลังๆที่ซึกมีคนกล้าลงของแห่หน่วยดเสื่อ  
มากขึ้น

ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามผลโพล 4 คำถามของนายกรัฐมนตรีที่เพง  
“ไทยคู่ฟ้า” ของสำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี ระบุประชาชนส่วน  
ใหญ่สนับสนุนให้ “บิ๊กตู่” อยู่ในตำแหน่งต่อไป จนกว่าการปฏิรูปประเทศ  
จะแล้วเสร็จ

สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันสวนทางกับคำตอบในโพลไม่สามารถ  
ใช้เป็นบรรทัดฐานวัดความนิยมและความเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลได้

ยิ่งเส้นทางกว่าจะไปถึงสนามเลือกตั้งปลายปีหน้า อำนาจพิเศษ  
ยังมีอุปสรรคอีกหลายด้าน ไม่ได้มีเพียงแค่แรงเสียดทานจากกลุ่ม  
เกษตรกรเพียงอย่างเดียว

แต่ยังต้องเจอแรงต้านฝ่ายการเมืองที่จะกดดันรัฐบาลเข้มข้นมาก  
ขึ้นเรื่อยๆ ตามรูปการณ์ล่าสุดที่ “บิ๊กป้อม” บอกอาจจะปลดล็อกให้  
นักการเมืองเคลื่อนไหวได้ช่วงใกล้เลือกตั้ง

หลังจากโยงเงื่อนปมการตรวจพบอาวุธสงครามจำนวนมากที่ จ.  
ฉะเชิงเทรา มีส่วนเชื่อมโยงกับ “โกตี” นายวุฒิพงษ์ กษกรรมคุณ  
แกนนำเสื้อแดง โดยยกการข่าวพบว่า เริ่มมีกลุ่มคนเคลื่อนไหว และถ้า  
เหตุการณ์ยังเป็นเช่นนี้อยู่ คงปลดล็อกการเมืองยาก เพราะหากรีบปลด  
ล็อกจะทำให้หน่วยงานความมั่นคงทำงานกันหนักขึ้น

“ฟ้าใหญ่” ส่งสัญญาชัดเจนคลายล็อกกเหตุที่ต้องรอกันอีกยาว  
ยังจำเป็นต้องยกการ์ดสูง ไม่ไว้วางใจสถานการณ์ขณะนี้ ในห้วง  
ที่ยังไม่สามารถเคลียร์ใจกับสารพัดมือที่ตัวแทนกดดันรัฐบาลอยู่

ตามห้วงอารมณ์ที่ยังสัดอากาศระวางนักการเมืองไม่หลุด ขึ้น  
ชิงปล่อยผีพรรคการเมือง ก็มีความเสี่ยงเปิดช่องให้ฝ่ายการเมืองปลุกระดม  
กลุ่มมือต่างๆได้ง่ายขึ้น

ที่อุปถุคก็จะกลายเป็นฝ้ายลำบากเอง!!!

ทีมข่าวการเมือง รายงาน

# ล้นไม้ปลดล็อก บิกป้อมอ่างกลุ่มคนเริ่มเคลื่อนไหว

## ศรีวราห์แฉคลังอาวุธโยงโกตี้อัจฉ จ้องใช้ป่วนกรุง-จ่อหมายจับ3 รมต.ใหม่ทำงานวันแรกคึกคัก กฤษฎาพุ่งต้นราคายางใน3ด.

ทั่วประเทศ”รองผบ.ตร.ระบุ

### บิกป้อมอ่างเหตุผลไม่ปลดล็อก

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รว. กลาโหม กล่าวว่า จากการตรวจสอบเป็นลวด เดียวกับโกตี้อัดไม่ทราบอาวุธที่พบนั้นมีแผน ใช้ก่อเหตุก่อนหน้าหรือไม่ได้ตำรวจแจ้งว่า เพิ่งนำไปทิ้งใหม่ๆ อาวุธทุกอย่างยังสามารถ ใช้การได้ ต้องรอผลการสืบสวนจากทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ

เมื่อถามว่างานด้านการข่าวเป็น อย่างไรบ้าง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าขณะนี้ มีงานด้านการข่าวแจ้งว่ามีกลุ่มคนเริ่มเคลื่อนไหว ถ้าหากเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่ คงปลด ล็อกการเมืองยาก แต่ถ้าไม่ปลดล็อกการเมือง ก็ไม่ได้ ต่อจากนี้หน่วยงานความมั่นคง ก็ ต้องทำงานกันหนักขึ้น อาจจะต้องปลด ล็อกการเมืองในช่วงที่ใกล้ๆ เลือกตั้ง เมื่อ ถามว่า เป็นการสร้างข่าวกลบกระแสรัฐบาล ขาลงหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าใคร ขาลงก็วิจารณ์กันไปเอง เราก็ทำงานได้ดีขึ้น ก็ไม่มีอะไรอยู่ที่สื่อว่าอยากให้รัฐบาลขาลงหรือเปล่า

ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย กล่าวถึงการปลดล็อก พรรคการเมืองว่าขึ้นอยู่กับคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (กสช.) จะพิจารณา การดำเนินการ ต่างๆ ดัดที่ประกาศและคำสั่งกสช.ซึ่งส่วนตัว เดาใจไม่ถูก

ส่วนกรณีที่มีการตรวจจับอาวุธ สงครามจำนวนมากที่จะเชิงเทรา จะถือเป็น เงื่อนไขที่กสช. จะปลดล็อก หรือไม่ปลดล็อก หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบไม่รู้ว่าจะ เกี่ยวกันหรือไม่ ตอบไม่ถูกและไม่รู้ข้อมูลว่า กสช.ต้องคิด หรือมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ที่จะปลด หรือไม่ปลดล็อกทางการเมือง

เมื่อถามว่าการที่กสช.ไม่ปลดล็อกให้ พรรคการเมืองเป็นการกระทำที่ขัดกฎหมาย

“ศรีวราห์”มาเองย่ำชัดจับอาวุธสงคราม-ระเบิดจำนวนมากที่แปดริ้วโยงกลุ่ม “โกตี้อัด”เป็นอาวุธชุดเดียวกับที่ก่อเหตุช่วงชุมนุมปี’57 รู้ตัวแล้วใครเจ้าของเตรียม ขอหมายจับ 2-3 คนสปีดาร์หน้าสั่ง

ต่อ : บิกป้อม -หน้า 10

### บิกป้อม

ทุกหน่วยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเป้าหมาย ก่อเหตุทั่วประเทศ.ด้าน“บิกป้อม”รับลูกแผนพบกลุ่ม เริ่มเคลื่อนไหวทำให้ปลดล็อกการเมืองยากขึ้น อาจจะลากยาวไปใกล้ช่วงเลือกตั้งเลย ด้าน “บิกป้อม”สะใจประช.ตอบ 4 คำถาม หนูน รบ.ทหารอยู่ต่อ “บิกฉัตร”เข้าทำเนียบฯแต่ ไล่ให้ น้อมนำพระราชดำรัส.10 มาปฏิบัติ “กอบศักดิ์” ชี้เหลือ 1 ปี เป็นช่วงทำงานที่ ทำทาย “กฤษฎา” พุ่งต้นราคายางพุ่งใน 3 เดือน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ (รองผบ.ตร.) กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีพบของกลางอาวุธสงครามและระเบิด จำนวนมากถึง 2 ครั้ง ในพื้นที่จ.ระยองระบุว่า จากการตรวจสอบพบเป็นอาวุธสงครามทั้ง หมดเป็นลวดเดียวกับที่เคยนำไปก่อเหตุความ ไม่สงบกว่า 10 เหตุการณ์

### ‘ศรีวราห์’ชี้จับอาวุธโยงโกตี้อัด

“โดยเฉพาะช่วงการชุมนุมทางการเมือง เมื่อปี 2557 และการชุมนุมอีกหลาย เหตุการณ์ คัดเตรียมนำมาก่อความไม่สงบ ในพื้นที่กรุงเทพฯและมีความเชื่อมโยงกับ กลุ่มของนายวุฒิพงษ์ กชธรรมคุณ หรือโกตี้อัด เพราะเป็นชุดหลักฐานเดียวกันซีเรียลนัมเบอร์ อาวุธปืนเป็นชุดเดียวกับที่จับได้ก่อนหน้านี้” พล.ต.อ.ศรีวราห์ฯ กล่าวและว่า ขณะนี้ตำรวจ รู้ตัวแล้วว่าอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด ดังกล่าวเป็นของบุคคลใด เตรียมขอศาลออก หมายจับผู้เกี่ยวข้องในสปีดาร์หน้า 2-3 คน ระหว่างนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อ เปรียบเทียบก่อน ในการสืบสวนสอบสวน ยัง พบความเชื่อมโยงหลายบุคคลแต่ไม่สามารถ บอกได้ว่าเป็นบุคคลใด อาศัยอยู่ในประเทศ หรือไม่“ยังตอบไม่ได้ว่าอาวุธสงครามและ วัตถุระเบิดที่ตรวจพบมีความเชื่อมโยงกับ กลุ่มการเมืองหรือไม่ แต่ให้ทุกหน่วยตรวจ สอบพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าเป็นที่เป้าหมายก่อเหตุ

หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า “ผมก็ไม่รู้ คอบไม่ดูก ล่ายหน้าก็ไม่ดี พักหน้าก็ไม่ได่ ไปได้กัว่า”

### เคลิม4คำถามหนุน‘รบ.’อยู่ต่อ

วันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีประชาชนตอบ 4 คำถามนายก รัฐมนตรี โดยอยากให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป ว่า นี่คือขาลงของรัฐบาลหรือใจ ซึ่ง ความต้องการของประชาชนมันสวนทางกับ ที่สื่อถาม ประชาชนก็ดูผลงานของรัฐบาลอยู่ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเหลือเวลาอยู่ปีกว่าๆ เรา จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ทำให้กับประชาชน ให้มีความสุข มันคง ปลอดภัย เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชดำรัสของในหลวง ร.10

### ‘บีกัฉัตร’ฟัดเข้าทำเนียบแต่โกโห

ส่วนความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรี ใหม่ หรือกรม.ประยุทธ์ 5 นั้น เวลา 06.50 น.

วันที่ 1 ธันวาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำงานที่ทำเนียบ รัฐบาล เมื่อมาถึงได้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อ สักการะศาลท้าวมหาพรหม ก่อนลงมาสักการะ ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำทำเนียบรัฐบาล พร้อมกล่าวกับผู้สื่อ ข่าวกว่า การเดินทางเข้าทำเนียบฯและสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้ ไม่ได้ถือฤกษ์เวลาแต่อย่างใด เพราะปกติเป็นคนที่มาทำงานเข้าอยู่แล้ว เพียง แต่วันนี้เป็นการมาทำงานที่ใหม่ในวันแรกก็ต้อง ปฏิบัติตามประเพณีไทย

### พร้อมปฏิบัติงานตามรับสั่งร.10

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ในส่วนของ การทำงานนั้น ยังไม่ได้พบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) นับจากการ ประชุมคณะรัฐมนตรี(กรม.)สัญจรที่ จ.สงขลา โดยการมอบหมายงานนายกจะเป็นผู้พิจารณา เมื่อมอบหมายงานใดให้ทำก็พร้อมทำงานเต็มที่

อย่างไรก็ตาม การเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มีพระกระแสรับสั่งที่ เป็นมงคลแก่ กรม.ทุกคน ทรงรับสั่งให้ทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและดูแลประชาชนให้ ดีที่สุด ขณะที่ประชาชนต่างคาดหวังในการ ทำงานนั้น ย่อมมีปัญหาเป็นปกติ โดยสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ขอให้ทุกคนใช้ความรู้ความ สามารถและความอดทน ตั้งใจทำงานอย่าง มุ่งมั่นเพื่อให้งานสำเร็จ โดยกรม.ทุกคนได้รับ ใส่เกล้าใส่กระหม่อม

### ก.เกษตรมี3รมต.งานนำจะดีขึ้น

เมื่อถามว่า ได้ฝากงานให้ รรมว. เกษตรคนใหม่อย่างไร พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว ว่า เมื่อเราได้หน้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีคนใหม่ โดยเชื่อว่า มี แนวทางการทำงานอยู่แล้ว ในกระทรวงเกษตรฯ นั้นเริ่มแรกตนเป็นรัฐมนตรีเพียงคนเดียว จน ต่อมา มีรัฐมนตรีช่วยเข้ามาช่วยทำงานหนึ่งคน แต่เมื่อปรับกรม.ครั้งนี้ มีรัฐมนตรีช่วยเพิ่มขึ้น มาอีก รวมเป็น 3 คน เชื่อว่างานจะไปได้ดี

### ‘กอบศักดิ์’ซี้ปีเป็นงานที่ท้าทาย

เวลา 07.05 น. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถือฤกษ์ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ รัฐบาล พร้อมกล่าวว่า แม้จะเป็นรัฐมนตรีก็

▼ วันแรก : นายกฤษฎา บุญราช รรมว.เกษตรฯ พร้อมด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง เกษตรฯ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก โดยมีคณะ ผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ยังเหมือนเดิม พร้อมรับโทรศัพท์ที่ผู้สื่อข่าว เช่นเดิม นายกอบศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า งานที่ต้องทำไม่หนักใจอะไร เพราะงานหลายอย่างได้ทำอยู่แล้ว แต่ความท้าทายที่สำคัญที่สุด เพราะมีเวลาสั้นๆ แค่ 1 ปี ในการทำทุกอย่างให้สำเร็จ ซึ่งตนได้ช่วยงานรัฐบาลทำเรื่องปฏิรูปมาตั้งแต่ต้น เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบภารกิจพิเศษอะไรบ้าง นายกอบศักดิ์กล่าวว่า ยัง เพิ่งถวายสัตย์ปฏิญาณมา เดียวนายกฯคงจะสั่งว่า ตนกับ นายสุวัจน์ ด้วนยรรธนะ รมด.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะแบ่งงานอย่างไร คาดว่านายกฯจะมอบหมายงานบางส่วนเกี่ยวกับเศรษฐกิจให้ตนทำ เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีประเด็นหลายที่จะช่วยได้ในเรื่องเศรษฐกิจ

เมื่อถามว่า จากพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 10 จะน้อมนำมาปฏิบัติอย่างไร นายกอบศักดิ์กล่าวว่า พระองค์ท่านทรงดำรัสให้พิจารณาถึงสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำเป็นแบบอย่างไว้และให้นำมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งตนได้นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักคิดนักพัฒนา ซึ่งเห็นช่องทางในการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งสิ่งทั้งหลายๆ คนไม่ทันเฉลียวใจ

## ‘กฤษฎา’ดันราคาขายพุ่งในเดือน

ด้าน นายกฤษฎา บุญราช รว. เกษตรคนใหม่ พร้อม นายลักษณ์ วจนานวัช และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รวช.เกษตรฯถือฤกษ์ 09.00 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง โดย นายกฤษฎา ยืนยัน ไม้หนักใจการทำงาน แม้จะข้ามหัวจากกระทรวงมหาดไทย โดยตนและรวช.เกษตรฯจะร่วมมือกันทำงานผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วง 3 เดือนแรกนี้ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำต้องเร่งแก้ไขให้ได้ผลชัดเจน เช่น ปัญหาราคาขายพารา

## ‘บีก้อย’ทำงานยึดปชช.เป็นหลัก

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รว. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางเข้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เพื่อปฏิบัติงานเป็นวันแรก พล.อ.อนันตพรให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับทราบภารกิจและงานเร่งด่วนจากผู้บริหารพม.แล้ว ซึ่งมีเรื่องมากมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ที่อยู่อาศัยและยึดเป้าหมายคือประชาชนเป็นหลัก



## กรม.ใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หากไล่เรียงดูจากรายชื่อ ครม.ชุดใหม่ ตามที่มีการโปรดเกล้าฯ นั้น จะพบว่าสัดส่วนของทหารที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีถือว่าลดน้อยลง สอดคล้องกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า สัดส่วนของทหารที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีนั้น “ออกมากกว่าเข้า”

สำหรับ “ครม.ประยุทธ์ 5” ประกอบด้วย นายกฯ และ ครม.รวม 36 คน พบว่ามีสัดส่วนของทหารหนึ่งเป็นรัฐมนตรี ลดลงเหลือ 9 คน ดำรงหนึ่งเป็นรัฐมนตรี 1 คน และพลเรือนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีเพิ่มขึ้น

ส่วนรัฐมนตรีเดิมจาก ครม.ประยุทธ์ 4 ที่มีการเปลี่ยนแปลงสลับตำแหน่ง 8 คน ขณะที่รัฐมนตรีป้ายแดงใน ครม.ประยุทธ์ 5 ซึ่งเป็นพลเรือนทั้ง 10 คนนั้น ประกอบด้วย 1.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ 2.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล (ตท. 16) อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรมช.กลาโหม 3.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 4.นายเกษม บุญราช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 5.นายลักษณ์ วจนานวัช อดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรมช.เกษตรฯ

6.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรม

ธรรมชาติ เป็นรมช.เกษตรฯ 7.นายไพโรจน์ ชูโชติถาวร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นรมช.คมนาคม 8.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นรมว.พลังงาน 9.น.พ.อุดม คชินทร อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นรมช.ศึกษาธิการ และ 10.นายสมชาย หาญหิรัญ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรมช.อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ หากจะวิเคราะห์บทบาทหน้าที่การดูแลในแต่ละกระทรวงของ ครม.ประยุทธ์ 5 จะพบว่าในส่วนองงานด้านความมั่นคงยังเป็นรัฐมนตรีจากทหารที่ดูแล ส่วนกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ ส่วนเป็นรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือน และเป็นทีมงานที่นายสมคิดคัดเลือกมากับมือ

เว้นเพียงกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่าง “เกษม บุญราช” มาหนึ่งเก้าอีรัฐมนตรีว่าการฯ ซึ่งว่ากันว่า พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ เป็นคนทาบทามมาร่วมครม.ด้วยตัวเอง เนื่องจากมีความคุ้นเคยในการทำงานร่วมกันตั้งแต่สมัยที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

กอบกู้กับนายเกษมเคยผ่านงานข้าราชการประจำจนถึงเก้าอี้ปลัดกระทรวงมาแล้ว ย่อมเข้าใจกฎระเบียบของวงราชการเป็นอย่างดี รวมทั้งประสบการณ์จากกระทรวงมหาดไทย ผ่านการแก้ปัญหาให้กับมวลชนในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ และแก้ปัญหาสารพัดมือมาแล้ว ย่อมเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่พลเอกประยุทธ์ไว้วางใจให้เข้ามาดูแลกระทรวงเกษตรฯที่ต้องเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตร ทั้งข้าว ยางพารา

อย่างไรก็ตาม การปรับสมาชิกในรัฐบาลครั้งใหญ่ นี้ แม้ว่ารัฐบาลจะดึงคนเก่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยบริหารก็ไม่อาจจะสร้างโครงข่ายหรือเครือข่ายเชื่อมโยงข้าราชการกับประชาชนได้ เนื่องจากระบบของการบริหารที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตย ขาดความเชื่อมต่อและเชื่อมโยงกับประชาชน

มีแต่รัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นที่สร้างและพัฒนาระบบการบริหารนี้ได้





# รัฐบาลที่เราเลือกได้..!?!

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ เป็นที่เรียบร้อย สำหรับ “**ครม.ประยุทธ์ 5**” ไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก “**บิ๊กปี้**” พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ขึ้นโขกอกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สืบเนื่องจากความน้อยใจหลังจาก “**บิ๊กตู**” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จดปากกาออกคำสั่งหัวหน้า คสช. โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ย้ายนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ไปนั่งเป็น รองปลัดกระทรวงแรงงาน ทำให้เก้าอี้ รมว.แรงงานว่างลง

ทั้งนี้ หากจับ “**คณะรัฐมนตรีประยุทธ์**” เข้าเครื่องเอกซเรย์ชื่อ “**ความคาดหวังประชาชน**” คงจะไม่ได้คะแนน

ดีเด่นอะไรมากไปกว่าเดิมเท่าไรนัก ไม่อาจ จะเรียกได้ว่าเป็น “**ครม.ปฏิรูป**” อย่างที่ นายกาประยุทธ์ประกาศเอาไว้ตั้งแต่ต้น ส่วนใครจะร้อง “**เอ**” หรือ “**อี**” ก็ย่อมเป็นเรื่องของมุมมองแต่ละคน และอยู่ที่ความคาดหวังที่ตั้งเอาไว้

ภาพรวมคือ “**จำนวนทหาร**” ที่เป็น รัฐมนตรีอาจจะลดน้อยลง แต่ “**เงา**” ของ ทหารที่ทับทาบ อยู่กับรัฐบาลก็ไม่ได้จางลงไป เพราะบรรดา “**บิ๊กๆ**” ยังอยู่ในตำแหน่งสำคัญ สะท้อนถึงการบริหาร “**พี่ เพื่อน พวก**” ด้วยการสลับตำแหน่งในหมู่ นายพล ที่ไม่ได้นึกถึงการเอาความชำนาญและ ประสบการณ์มาพิจารณาเหนือปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพ

ที่น่าสนใจคือ “**ทีมเศรษฐกิจ**” ยัง อยู่ภายใต้การนำของ “**ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์**” รองนายกรัฐมนตรี ที่แม้จะมีการโยกไปมาแต่ก็เป็นการสลับตำแหน่ง

และยกระดับ “**มือทำงาน**” ให้ขึ้นมาเป็น รัฐมนตรีเต็มขั้น เพื่อรับมือภารกิจหนัก สำหรับปีหน้า

ถ้าเทียบกับสิ่งที่ต้องทำในปีหน้า เพื่อตั้งรับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ก็ยัง พุดไม่ได้ว่าการปรับครั้งนี้ ได้ระดมสรรพ กำลังเต็มเพียบมาผลักดันเรื่องใหญ่ๆ เพราะ “**ภารกิจหลัก**” คือเรื่อง การแก้ปัญหายากจน และความเหลื่อมล้ำ ซึ่งไม่ อาจจะทำได้ ด้วยมาตรการระยะสั้น แต่ ครั้งนี้จะวางแผนระยะกลางหรือยาว ก็ไม่มี อะไรรับรองว่ารัฐบาลที่จะมาหลังการเลือก ตั้งจะเดินตามแนวทางที่วางไว้ในรัฐบาล เปลี่ยนผ่านชุดนี้หรือไม่ ปีหน้าเป็นปีที่ รัฐบาลชุดนี้ต้องพิสูจน์ฝีมือ คือ การผลักดันให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจโตขึ้น ใกล้เคียง 4% ทำยอดการส่งออกโตให้ได้ 10% อย่างที่มีกรวางเป้าหมายเอาไว้

โครงการใหญ่ที่จะเป็น “**ผลงานชิ้น**

**ใหญ่”** ของรัฐบาลที่จะต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมในปีหน้าคือ **“ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”** หรือ Eastern Economic Comidor (EEC) และการทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ขณะนี้ที่แก้ปัญหาคนยากคนจนไปพร้อมๆ กันด้วย

จึงไม่ต้องแปลกใจ หากจะมีนโยบายเอาใจชนชั้นกลาง และฐานรากในรูปแบบ **“ประชานิยม”** ที่เรียกขานกันในยุคนี้ว่า **“ประชารัฐ”** เพื่อแก้ข้อครหาว่าผลประโยชน์อันเกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น กระจุกตัวอยู่เฉพาะกับคนกลุ่มบนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การปรับปรกรม.ครั้งนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งในส่วนของนักวิชาการและนักการเมือง โดย อ.ยุทธพร อิศระชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มองว่าภาพของกรม.ชุดใหม่ที่มีส่วนผลมาจากหลายภาค ทั้งในภาคการเมือง ผู้บริหารภาครัฐกิจ เอกชน หรือตัวแทนภาคประชาสังคม พร้อมลดสัดส่วนของทหารนั้นถือว่าเป็นไปตามที่สังคมเรียกร้อง ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหมที่ยังคงตำแหน่งเดิมในกรม.ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการคาดหมายกันว่าอาจจะถูกปรับเหลือเพียงตำแหน่งรองนายกฯ นั้น พล.อ.ประวิตร ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีของรัฐบาลชุดนี้อยู่พอสมควร ฉะนั้นการปรับพล.อ.ประวิตร ออกจากกรม.จะมีผลต่อการเดินทางหน้าของรัฐบาลชุดนี้ และยังคงมองไม่เห็นว่ ใครจะแทนที่เพื่อเป็นจักรกลสำคัญได้

ส่วนการปรับเพิ่มภาคการเมืองเข้ามาร่วมกรม.ทหารครั้งนี้ มีจุดที่น่าสนใจตรงที่ **“นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์”** ที่เป็นอดีตนักการเมือง พรรคชาติไทยพัฒนา สะท้อนให้เห็นว่า คสช.มีความพยายาม **“ต่อสาย”** กับพรรคการเมืองขนาดกลางส่วนที่ว่าหลังการเลือกตั้งพรรคการเมืองขนาดกลางจะมีโอกาสเข้าร่วมกับรัฐบาลหรือคสช.นั้น ประเด็นนี้มีความเป็นไปได้ ส่วนการดึงภาคประชาสังคมอย่าง นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร มาเป็นรมช.

เกษตรานั้น ก็มีเรื่องที่น่าห่วงอยู่ว่า ในอดีตเราเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้อยู่บ่อยครั้งหลายคนเคลื่อนไหวอยู่ในภาคประชาสังคมพอเข้าไปทำงานการเมืองซึ่งมีข้อจำกัดพอสมควร

ขณะที่ภาคเอกชน อย่าง **“อมรเทพ จาวะลา”** ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ความเห็นว่าการปรับปรกรม. รอบนี้ทีมเศรษฐกิจหลัก ยังเหมือนเดิม จึงเป็นเพียงการทดสอบให้นักลงทุนเห็นว่าแม้จะมีการเปลี่ยนตัวบุคคลแต่ต้นนโยบายหลักของรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูปประเทศทั้งไทยแลนด์ 4.0 และอีอีซี ยังสามารถสานต่อได้

**“...การปรับปรกรม.ครั้งนี้ มองว่าคงดูที่ความสามารถของบุคคลและลดคนฝั่งทหาร นำคนฝั่งเอกชนเข้ามามากขึ้น ถ้ามีการเลือกตั้งได้จริงอาจเป็นไปได้ว่าคนจะเลือกที่ความสามารถของบุคคลที่จะมาสานต่อนโยบายมากกว่าเลือกมาจากพรรคการเมืองไหนถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังคงรอดูว่าหลังจากนี้จะสร้างความเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหน...”**

ขณะที่ สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจโพลเรื่องคะแนนนิยมนายก รัฐมนตรี ที่สำรวจระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย.2560 พบว่า ประชาชนจำนวนมากหรือร้อยละ 45.7 ยังคงระบุว่าเป็นความสำเร็จของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเรื่อง **“คะแนนนิยม”** ที่ได้รับวันนี้ถึงแม้จะ **“ลดลง”** เพราะไม่ใช่ นักการเมือง ไม่มีฐานเสียงจากหัวคะแนน และไม่มีพรรคการเมืองที่สังกัด

เมื่อจำแนกตามฐานสนับสนุนทางการเมือง พบว่า กลุ่มคนที่สนับสนุนรัฐบาลส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 70.7 มองว่าเป็นความสำเร็จของ พล.อ.ประยุทธ์ และในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนับสนุนกลับพบว่ามีถึงร้อยละ 25.9 และกลุ่มพลังเงียบมีอยู่ร้อยละ 42.9

จากนี้ไปเมื่อมี **“การเลือกตั้งทั่วไป”** พรรคการเมือง ทั้งหลายควรจะต้องนำเสนอ **“กรม. ของพรรค”** ในช่วงหาเสียงเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่า หากเลือกพรรคนั้นๆ แล้วจะได้รัฐมนตรีหน้าตาและพื้นภูมิอย่างไร

เพราะท้ายที่สุดแล้ว การเลือกตั้งครั้งใหม่ จะต้องให้ความหวังกับประชาชนว่าจะได้คนเก่ง และคนดีมาบริหารบ้านเมือง การหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องไม่เพียงแต่เป็นการ **“ขายฝัน”** เท่านั้น แต่ทุกพรรคการเมืองจะต้องสามารถเสนอให้ประชาชนได้รับรู้ว่า พวกเขามี **“ทรัพยากรบุคคล”** อย่างไร เพื่อทำให้นโยบายที่นำเสนอขึ้นนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ

เพราะหากมีการเลือกตั้งจริง คนไทยก็ควรจะต้องมีความหวังว่าเราต้องได้ **“กรม. ที่เราเลือกได้”** จริงๆ

## นายกษิ่งแจงปัญหาขาย

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์คนใหม่ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 4 ธ.ค.นี้ จะรายงานสถานการณ์ยางพารา ตามคำสั่งคณบดีรัฐมนตรี กำชับงานเร่งด่วนแก้ปัญหา ราคาขายพาราคต่ำ หลังจากนั้นจะใช้วิธีดูแลเกษตรกรเป็นหลัก ไม่อยากให้เกิดผลกระทบตลาคมีปัญหา การดูแลเกษตรกรจะใช้วิธีส่งเสริมรวมตัวเป็นสถาบันหรือองค์กร ใช้การแปรรูปร่างขึ้นต้น จะลดจำหน่ายในรูปแบบยางที่ได้ราคาต่ำ

สำหรับสต็อกยาง 1 แสนตันจะนำมาให้หน่วยงานรัฐบาลใช้ได้หรือเบื้องต้นกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เพื่อใช้ขนส่งในแอสฟัลต์ หรือยางมะตอยปรับปรุงซ่อมบำรุงสร้างถนน อย่างน้อย 5% และหารือกับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ใช้ยางในการสร้างสนามฟุตบอลและอื่นๆ ที่ทำได้

นายลักษณ์กล่าวว่า การดูแลยางพาราต้องพิจารณาถึงการทำโซนนิ่ง ปัจจุบันนโยบายรัฐลดพื้นที่ปลูกยางให้ได้ปีละ 1 แสนไร่ ซึ่งจะพิจารณาด้านขงที่หมดอายุ หากเกษตรกรต้องการปลูกยางทดแทนการช่วยเหลือจะได้รับระดับหนึ่ง แต่หากเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นจะได้รับการสงเคราะห์มากขึ้น